



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**แรงงานติดโควิด
แตกสือ!
แพร่ 'เชื้อ' ในตจว.
ถึงกัณสกักจัสะหวัน
'แพมเค็ก'เข้ารพ.แล้ว**

เป็นไปตามคาด แรงงานก่อสร้างแห่
กลับบ้านเกิด ทำหลายจังหวัดเจอผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 พุงพรวด ต้องเร่ง ★ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

แรงงานติดโควิด ☆ **ต่อจากหน้า 1**
 ตรวจหาเชื้อมือเป็นระวีงบางรายรู้ติดเชื้อแต่ไร้ที่รักษา
 ในกรุง ขอไปรักษาที่บ้านเกิด ด้าน “ป้อม-ป็อก”
 มั่นใจ ตจว.รับมือไหว แจงเหตุปิดแคมป์ก่อสร้างใน
 กทม.-ปริมณฑล เพราะผู้ติดเชื้อหลักพันต่อวัน จน
 ระบบสาธารณสุขจะรับไม่ได้ ขณะที่ สบค.ระบุยอด
 ผู้ติดเชื้อรายวัน ล่าสุดทะลุกว่า 5 พันคน ดาราสาว
 “แพนเค้ก” โทสต์ติดโควิดด้วยจากคนในครอบครัว
 ส่วนกรมการแพทย์แจงแนวทางแก้เตียงผู้ป่วยไม่พอ
 ให้มีครุใจรักษาตัวที่บ้านได้ แต่ต้องเป็นกลุ่มอาการ
 สีเขียว หากวิกร์กเสี่ยงต่อยอดไประดับชุมชน ขณะเดียวกัน
 มีข่าวดี ไทยจะได้วัคซีนแอสตราฯ มาอีก 1.5 ล้านโดส
 ในสัปดาห์นี้

ในที่สุดก็มาถึงวันที่ไทยเจอผู้ป่วยโรคติดเชื
 ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พุ่งเกิน 5 พันคน
 ต่อวัน ขณะที่ผู้ป่วยเสียชีวิตยังเป็นเลขสองหลัก
 ต่อเนื่องนานนับเดือน ขณะที่คำสั่งปิดแคมป์แรงงาน
 ก่อสร้างในกทม.-ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้
 เพื่อสกัดการแพร่ของเชื้อในพื้นที่ระบาดรุนแรง เริ่ม
 บานปลายเห็นผลเมื่อคนงานแห่กลับบ้านพบติดเชื้ออื้อ

★ **มท.1 มั่นใจ ตจว.รับมือไหว**
 ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 28 มิ.ย. พล.อ.อนุพงษ์
 เผ่าจินดา รว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการ
 ดูแลแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกต่างจังหวัด ไปจำนวนมาก
 ว่า กระทรวงมหาดไทยกำลังเข้าไปในพื้นที่ ทั้งกำนัน
 ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 จะต้องเข้มงวด แรงงานไทยต้องถูกกักตัวที่บ้าน
 14 วัน ไม่ให้ออกไปไหน เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด
 ของเชื้ออีก ฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการแพร่เชื้อ
 จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการรายงานถึงผลเสียอะไรออกมา
 อย่างไรก็ตาม แคมป์คนงานมีหลายร้อยแคมป์ ต้อง
 ควบคุมให้ได้ หากปล่อยให้เคลื่อนย้ายจะคุมไม่อยู่
 และทำให้มีปัญหาเตียงไม่พออีก

★ **ปิดแคมป์เหตุติดเชือนับพัน**
 พล.อ.อนุพงษ์ยกกล่าวอีกว่า ตนเชื่อมั่นว่า
 ต่างจังหวัดมีความเข้มงวดไม่ให้แรงงานเหล่านี้
 เข้าไปอยู่ที่พื้นที่ซึ่งถิ่น ยืนยันว่าจะไม่มีการไปแพร่เชื้อ
 ในต่างจังหวัด สิ่งที่ยากนั่นคือ เมื่อเขาออกไปจาก
 พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอยู่เข้าเขามือเชื้อและถูกกักตัว
 เชื้อก็จะไม่ระบาด ทั้งนี้ แรงงานต่างตัวราวจะ
 คุมได้ แต่แรงงานของไทยมีทั้งนอนในแคมป์
 และนอนที่บ้าน ถ้าปิดแคมป์ เขาก็อยากกลับบ้าน
 ซึ่งกลับไปต้องโดนกักตัว เป็นลักษณะการกักตัวที่
 บ้าน คุมไว้สำหรับสังเกตอาการ ไปไหนไม่ได้เท่านั้น
 ส่วนการป้องกันแรงงานบริเวณชายแดน หากถูกลอบ
 เข้ามาก็จับ เมื่อเข้ามาต้องมีมาตรการกักตัว แต่
 ตอนนี้ปัญหาเกิดจากแคมป์ก่อสร้างติดเชื้อมาก จน
 ระบบสาธารณสุขจะรับไม่ได้ ยกตัวอย่าง กทม.ป่วย

เป็นพันๆคนและคนที่ป่วยทุกคนอยากอยู่โรงพยาบาล
 ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเขียว เหลือง แดง พอเราจัดไม่ทัน
 ต้องรอก็มีปัญหา ดังนั้น จึงต้องหาวิธีหยุดให้ได้
 เพราะถ้ายังเพิ่มวันละพัน แม้จะทำ โรงพยาบาลสนาม
 ได้แต่บุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอ
 ดังนั้น แคมป์คนงานจำเป็นต้องหยุดก่อน

★ **“ประวิตร” ลั่นคุมแรงงานได้**
 ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
 ให้สัมภาษณ์ถึงข้อกังวลต่อการหลบหนี
 ของแรงงานไปตามจังหวัดต่างๆ ว่าได้กำชับไปแล้ว
 ว่าให้ดูแลอย่างเข้มแข็งและให้ทำตามที่ สบค.และ
 กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงกระทรวงแรงงาน
 มีมาตรการที่จะเยียวยาให้ ขณะนี้ยังคุมอยู่พร้อม
 ระบุด้วยว่าแรงงานที่หลบหนีกลับบ้าน ไม่มากเท่าไร
 ได้ให้หน่วยทหารเข้าไปดูแลอยู่แล้ว รวมถึงกำชับ
 กระทรวงแรงงานให้แรงงานอยู่ในที่ที่ สบค.กำหนด
 ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด พร้อมยืนยันรัฐบาลทำทุก
 อย่างที่จะไม่ให้โควิด-19 กระจาย ส่วนคนไม่พอใจ
 ไม่พอใจอย่างไร เพราะรัฐบาลเอาวัคซีนมาให้จัดการ
 ผลิต รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19
 ส่วนที่มีเสียงเรียกร้องให้นายกฯ ลาออก อันนี้
 ตนไม่รู้เรื่อง ตอนนี้นายกฯ เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว

★ **ใช้เงินเยียวยา 7.5 พันล้านบาท**
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังนายกรัฐมนตรี
 เรียกประชุมที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจเพื่อหาข้อสรุป
 มาตรการเยียวยา หลัง สบค.สั่งปิดแคมป์คนงาน
 ก่อสร้างในกทม. และปริมณฑล นายคณฐา พิทยานันท์
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 (สศช.) เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ข้อสรุปที่จะใช้เงินเยียวยา
 7,500 ล้านบาท ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยมา
 จากเงินผู้โควิด-19 จำนวน 4,000 ล้านบาท และ
 กองทุนประกันสังคม 3,500 ล้านบาท จะนำเสนอ
 ให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการในวันที่ 29 มิ.ย.
 และนำเสนอให้ ครม.อนุมัติวงเงินในวันที่ 6
 ก.ค.นี้

★ **ได้เงินทั้งลูกจ้าง-นายจ้าง**
 นายคณฐากล่าวถึงรายละเอียดเบื้องต้นว่า
 แบ่งเป็นลูกจ้างในระบบประกันสังคมจะได้รับเงิน
 ชดเชยร้อยละ 50 ของเงินเดือนแต่สูงสุดไม่เกิน
 7,500 บาท และรัฐบาลช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกคนละ
 2,000 บาท ขณะที่นายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือ
 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คนที่อยู่ในบริษัท สูงสุดไม่เกิน
 200 คน หรือไม่เกิน 600,000 บาท ส่วนธุรกิจที่
 ไม่มีอยู่ในระบบประกันสังคมให้รับมาขึ้นทะเบียน
 นายจ้างจะได้เงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน
 และลูกจ้างได้คนละ 2,000 บาท สำหรับธุรกิจที่ไม่มี
 ลูกจ้างให้ลงทะเบียนกับแอปดูเงิน ได้เงินช่วยเหลือ
 3,000 บาท



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

★ ติดเชื้อใหม่ทะลุกว่าครึ่งหมื่น

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 28 มิ.ย. นพ.ทวีศิลป์ วัฒนโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,406 คน เป็นการติดเชื้อในประเทศ 5,379 คน จากเรือนจำ และที่ต้องขัง 9 คน และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 18 คน ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 249,853 คน ผู้หายป่วยเพิ่ม 3,343 คน หายป่วยสะสม 202,271 คน อยู่ระหว่างการรักษา 45,648 คน อาการหนัก 1,806 คน ใส่เครื่องช่วยหายใจ 510 คน

★ ตายเพิ่ม 22 ศพ รวมหญิงท้อง

ขณะที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มเติม 22 คน เป็นชาย 13 คน หญิง 9 คน ในจำนวนนี้เป็นหญิงตั้งครรภ์ 1 คน และเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 1 คน โดยอยู่ใน กทม. 10 คน สมุทรปราการ 3 คน นครราชสีมา เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ระยอง ปทุมธานี ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สงขลา สุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 1 คน ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 1,934 คน ในส่วนของการฉีดวัคซีนวันที่ 27 มิ.ย. มีการฉีดทั้งสิ้น 93,577 โดส ทำให้ยอดรวมสะสมการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. มีทั้งสิ้น 9,147,512 โดส

★ ตจว.คลังศตวรรษใหม่ผุดต่อเนื่อง

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่ 28 มิ.ย. ได้แก่ กทม. 1,678 คน ตาก 453 คน สมุทรปราการ 395 คน ชลบุรี 390 คน สมุทรสาคร 295 คน สงขลา 275 คน นนทบุรี 222 คน นครปฐม 197 คน ปัตตานี 178 คน สระบุรี 157 คน อย่างไรก็ตาม พบคลังศตวรรษใหม่ในหลายจังหวัด ประกอบด้วย จ.ตาก ที่โรงงานเสื้อผ้าอ.แม่สอด พบผู้ติดเชื้อ 447 คน จ.สมุทรปราการ ที่โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ อ.เมือง 18 คน จ.นครปฐม ที่โรงงาน ต.มาบแค อ.เมือง 3 คน จ.สระบุรี ที่บริษัทผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อ.หนองแค 127 คน จ.ระยอง ที่แคมป์คนงาน อ.เมือง 35 คน บริษัทรับเหมาก่อสร้าง อ.เมือง 18 คน และโรงเรียน อ.ปลวกแดง 15 คน ขณะที่ กทม.มีคลังศตวรรษใหม่ต้องเฝ้าระวัง 111 แห่ง ซึ่งพบผู้ป่วยภายใน 14 วัน แต่อย่างไรก็ดี มีคลังศตวรรษใหม่แนวโน้มควบคุมการระบาดได้แล้วเนื่องจากไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 28 วันขึ้นไปถึง 19 คลังศตวรรษ

★ หวังสกัดแพร่ระบาดใน กทม.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 25 ว่าประเด็นสำคัญคือการสกัดการแพร่ระบาดใน กทม. และปริมณฑล คือ การสั่งปิดแคมป์ทุกแห่ง ทุกผู้รับเหมาทุกชั้นคอนกรีต ส่วนโรงงานแม้ไม่ได้ปิด แต่ให้

เข้มขันมาตรการดับเบิลแอนด์ซีลร้านอาหารขอให้ส่งกลับไปทานที่บ้าน และให้ห้างสรรพสินค้าปิดในเวลา 21.00 น. รวมถึงออกข้อกำหนดเพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการที่กล่าวมาส่วนพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการตั้งจุดตรวจสกัดที่ต้องแสดงบัตรประชาชน เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆที่ต้องตั้งจุดตรวจสกัดเหมือนกัน โดยจุดตรวจสกัดจะเป็นเครื่องเตือนในการลดการเดินทาง ส่วนผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนยังสามารถเดินทางได้อยู่ ข้อกำหนดฉบับนี้ออกมาขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือ ไม่อยากให้ใครได้รับโทษ รับทราบมาว่ามีคนได้รับผลกระทบจำนวนมาก แต่ตัวเลขที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ต้องหาทางช่วยกันในการลดการแพร่ระบาด

★ ให้รักษาตัวที่บ้านแค่เตียงไม่พอ

ส่วนการฉีดวัคซีนนั้น นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า วัคซีนจะทยอยได้มาไม่ได้มาทีเดียวลวดใหญ่ มีการกระจายการฉีดออกไปตามจำนวนลอตล่าสุดที่เพิ่งมาเมื่อวันที่ 25-26 มิ.ย.ที่ผ่านมา เชื่อว่าภายในต้นสัปดาห์นี้คนที่ฉีดวัคซีนจะได้รับบริการนัดหมายให้ไปฉีดวัคซีนตามนัด ส่วนแนวคิดการรักษาตัวที่บ้านเพื่อแก้ปัญหาเตียงไม่พอ มีการเตรียมการอยู่แล้วเหลือเพียงลงในรายละเอียด และกำหนดให้ชัดเจนเพราะถ้าการรักษาด้วยอยู่ในโรงพยาบาล 10 วันแล้วอีก 4 วัน ให้ไปดูแลอยู่ที่บ้าน จะช่วยได้ 1 ใน 3 ที่จะทำให้เตียงว่างขึ้นมาในทันทีกำลังทำอยู่ในผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและเชื่อว่าในเร็วๆนี้จะมีมาตรการออกมา ส่วนกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง รวบรวมสาธารณสุขร่วมมือกับ กทม.เปิดพื้นที่โรงพยาบาลไอซียูสนามเพื่อใช้ทดแทนไอซียูในการเปิดไอซียูนอกสถานที่โดยเร็วทุกคนกำลังหาหนทางทุกหนทางเพื่อช่วยทุกคนอยู่

★ ผู้ว่าฯ กทม.เร่งขยายเตียงรับผู้ป่วย

ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ว่า กทม.ดำเนินการเพิ่มเตียงในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. หลังได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีเพื่อรักษาผู้ป่วย โดยผู้บริจาครักษาเพิ่มอีก 500 เตียง เปิดรับผู้ป่วยในวันที่ 1 ก.ค.นี้ รวมเป็น 3,000 เตียง ส่วนผู้ป่วยสีแดงและสีเหลืองเพิ่ม 526 เตียง โดยจะเปิดรับผู้ป่วยได้ในวันที่ 2 ก.ค.นี้

★ ผุด 6 ด้านรอบกรุงสกัดแรงงาน

ส่วนการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานผู้สื่อข่าวรายงานว่า กทม. และหน่วยที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลตั้งด่านจุดตรวจคัดกรอง 6 เส้นทางหลักเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขต/จังหวัดครั้งนี้. ได้ระดมข้ามแยกมหานคร ถนนสุวิภาวดี ขาออก พื้นที่ สน.ลำผักชี 2. ตรงข้ามร้านอาหารครัววิจัยถนนบางนาตราด ขาออก พื้นที่ สน.บางนา 3. ได้สะพานข้ามแยกพุทธมณฑล

สาย 3 ถนนบรมราชชนนี ขาออก พื้นที่ สน.ธรรมศาสตร์ 4. หน้าสำนักงานเขตหนองแขม ถนนเพชรเกษม ขอย 70 ขาออก พื้นที่ สน.หนองค้างพลู 5. หน้าปิ่นม้านัน บางจาก กม.4.5 ถนนพระราม 2 ขาออก พื้นที่ สน. แสมดำ และ 6. บริเวณหน้าสถานีรถไฟดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต ขาออก พื้นที่ สน.วิภาวดี เริ่มตั้งจุดตรวจตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

★ เน้นสมัครใจรักษาตัวที่บ้าน

ต่อมา นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ว่า ขณะนี้ใน กทม.มีคนไข้รอเตียงประมาณวันละ 400-500 คน รวมถึงสมที่ยังค้างรออยู่ที่บ้านเป็นพันราย กรมการแพทย์จึงมีแนวทางปรับการรักษาให้กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการสีเขียว แต่ไม่แสดงอาการสามารถกักตัวรักษาได้ที่บ้าน (Home Isolation) ผู้ป่วยต้องมีอายุน้อยกว่า 60 ปี ไม่มีอาการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่คนเดียว หรือมีผู้ช่วยที่พักไม่เกิน 1 คน ไม่มีภาวะอ้วนและไม่มีการประจำตัวเรื้อรัง ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจแพทย์ และความสมัครใจของผู้ป่วย โดยจะมีการแจกปรอทวัดไข้ เครื่องวัดปริมาตรออกซิเจนในเลือด เพื่อให้ตรวจวัดวันละ 2 ครั้ง รวมทั้งจัดส่งอาหารให้ 3 มื้อ มีแพทย์คอยติดตามสอบถามอาการผ่านระบบทางไกลเป็นระยะ รวมถึงการพิจารณาให้ยารักษาไปปรับประทาน หากพบอาการแย่ลงเป็นระดับสีเหลือง จะประสานส่งต่อโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาที่ผู้ป่วยลงทะเบียน

★ เล็งตั้งยอดผู้ระดับชุมชน

นพ.สมศักดิ์กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมารพ.ราชวิถี ทดลองใช้แนวทางนี้กับผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล 18 คน พบ 16 คนอาการผู้ป่วยดีขึ้นจนหายขาด มีเพียง 2 คน ที่มีอาการเป็นสีเหลือง จึงส่งเข้ารับรักษาที่ รพ. ทั้งนี้ จะหารือกับ รพ.ที่จะนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ รวมถึงผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลแล้วอาการดีขึ้นใน 10 วัน อาจให้กลับไปดูแลตนเองที่บ้านโดยใช้แนวทางดังกล่าว ขณะนี้มีประมาณ 1,400 คน จำนวนนี้มีอาการระดับสีเขียวประมาณ 700 คน คาดว่าจะมีจำนวนหนึ่งที่สมัครใจเข้าร่วม นอกจากนี้ กำลังหารือภาคประชาชนจัดทำแนวทางการแยกดูแลผู้ป่วยในชุมชนด้วย

★ หวั่น 3 เดือนเชื้อเดลตาฮิต กทม.

ด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงถึงการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์เชื้อโควิด-19 ในไทยว่าจากการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อตั้งแต่เม.ย.-27 มิ.ย. พบเป็นสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) 7,859 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.81 เดลตา (อินเดีย) 1,120 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.80 เบตา (แอฟริกาใต้) 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.39 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมเดลตาในภูมิภาคมีสัดส่วนร้อยละ 5 ส่วนใหญ่อยู่ใน กทม. ร้อยละ 30 หากเป็นเช่นนี้คาดว่าอีก 2-3



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

เดือน สายพันธุ์เดลตาใน กทม. อาจมากกว่า อัลฟา และในภาคใต้ ขณะนี้พบที่ จ.นราธิวาส แล้ว 2 ราย ช้ามมาจากรัฐเคดาห์ นอกจากนี้ ยังพบสายพันธุ์เบตา 1 รายใน กทม. เป็นพ่อติดจาก ลูกชายที่เดินทางมาเยี่ยมจากนราธิวาส

★ ยันชีโน แวกป้องกันติดเชื้อได้

นพ.ศุภกิจด้าวอีกว่า จากการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนชีโนแวคในการป้องกันโรค ช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. ซึ่งยังเป็นสายพันธุ์อัลฟา ผู้ฉีดชีโนแวค 2 เข็ม ห่าง 14 วัน ปรากฏว่าผู้ฉีดป้องกันได้ร้อยละ 90.7 สมุทรสาคร ร้อยละ 90.5 เชียงราย ร้อยละ 82.8 ภาพรวมของกรมควบคุมโรค ร้อยละ 70.9 หากฉีดเข็มเดียวป้องกันได้ประมาณร้อยละ 39.4 กำลังศึกษาประสิทธิภาพต่อการป่วยหนักและเสียชีวิต รวมถึงประ-สิทธิภาพต่อสายพันธุ์เดลตา ซึ่งต้องใช้ข้อมูล ช่วง มิ.ย.

★ วัคซีนแอสตราฯ มาอีก 1.8 ล้านโดส

วันเดียวกัน นายเจมส์ ทีก ประธานบริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือน ก.พ. จนถึง มิ.ย. บริษัทแอสตราฯ ส่งมอบวัคซีนให้ไทยแล้ว 4.7 ล้านโดส และภายในสัปดาห์นี้ บริษัทแอสตราฯ จะส่งมอบวัคซีนให้กระทรวงสาธารณสุขอีก 1.8 ล้านโดส จะทำให้ครบ 6 ล้านโดสตามแผนการจัดหาวัคซีนจำนวน 6 ล้านโดสให้กับประเทศไทย ส่วนบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จะผลิตวัคซีนได้ 180 ล้านโดสในปีนี ซึ่งกว่า 1 ใน 3 หรือประมาณ 60 ล้านโดส จะเป็นของไทย ที่เหลือ 2 ใน 3 จะเป็นของกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมกับเริ่มส่งออกวัคซีนไปยังประเทศต่างๆ ในต้นเดือน ก.ค.

★ ศูนย์ฯ บางซื่อฉีดได้ 5 แสนโดส

สำหรับความคืบหน้าการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง และ ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ วันที่ 27 พ.ค. ถึงวันที่ 27 มิ.ย. ฉีดวัคซีนแล้วยอดรวมทะลุ 500,000 โดส โดยแบ่งเป็นวัคซีนชีโนแวค ประมาณ 180,000 คน ฉีดครบสองเข็มคือ 320,000 โดส และวัคซีนแอส-ตราเซนเนกา 180,000 โดสอาการไม่พึงประสงค์พบค่อนข้างน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.4 คือพบอาการไม่พึงประสงค์ 4 คน ใน 1,000 คน และตั้งแต่เปิดให้บริการมีผู้มีอาการรุนแรงต้องส่งต่อไปโรงพยาบาล 14 คนและทุกคนมีอาการปกติหลังจากติดตามผลการรักษา

★ “แพนเค้ก” ติดโควิดจากคนในบ้าน

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางเอกสวย เอสดี แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ประกาศในไอจี ส่วนตัวว่า ติดเชื้อโควิด-19 โดยระบุว่าก่อนหน้านี สมาชิกในครอบครัวติดเชื้อ จึงไปเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. และผลเป็นบวกคือติดเชื้อ ขณะนี้

เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนของโรงพยาบาล และอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้ว ขณะเดียวกัน แพนเค้กได้แจ้งในวีดีโอว่า วันที่ 21 มิ.ย. ไปตัดบัตรที่วัด/เวริกช้อปภาพยนตร์ วันที่ 22 มิ.ย. ไปเวริกช้อปภาพยนตร์ วันที่ 23 มิ.ย. ไปงานกองทัพเรือ วันที่ 24 มิ.ย. ไปเวริกช้อปภาพยนตร์ วันที่ 25 ถ่ายงานที่บ้าน วันที่ 26 มิ.ย. ทานข้าวกับครอบครัวที่เดอะพรอมาเนด วันที่ 27 มิ.ย. ไปตรวจหาเชื้อและรู้ผล ช่วงเย็นก่อนจะเข้ารับการรักษา

★ ฟ็องนายกา ทำผิด ม.157

ขณะที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ช่วงสาย นายเสวต ทินกุล อธิบดีสมาชิกสภาว่างรัฐธรรมนูญและหนึ่งในแกนนำไทยไม่ทนคณะสภาคดีประชาชนแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับ ร.ต.ท.หญิง ธัญลักษณ์ คำมพู ร้อยเวร กก.1.บก.ป. เพื่อดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อหาละเมิดประชาชน เรื่องต่างๆ เพราะเห็นว่าการกระทำของพลเอกประยุทธ์ และคณะรัฐมนตรี เข้าข่ายความผิดเป็นเจ้าพนักงาน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตาม ป.อาญา ม.157 โดยการออกประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ระบุถึงความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นตามความใน ม.218 ของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 แต่เมื่อรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540 สิ้นสุดลงหลังจากที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ได้ยึดอำนาจ การปกครองประเทศ การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ การประกาศใช้คำสั่งฉุกเฉินฯ ปล่อยให้ประชาชนประกาศบังคับใช้ จึงเห็นว่าพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงมีร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามดำเนินคดี

★ จชต. ติดเชื้อพุ่งทะลุร้อย

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายจังหวัด กลับมาพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้น โดย จ.สงขลา เพิ่มสูงสุดของกลุ่ม 4 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดคือ 275 คน ตามด้วย จ.ปัตตานี 178 คน ที่มีการคัดกรองโรคอย่างเข้มงวดที่ตำบลเกาะหม้อแกลง ต.ท่ากำชำ อ.นอกจิก ด้านประตูกรอกถนนเข้า 3 จังหวัด เจ้าหน้าที่จะตรวจรถทุกคันที่มีผู้โดยสาร หากมาจากพื้นที่เสี่ยงจะเรียกลงมาวัดอุณหภูมิ และรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหากเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงจะนำไปกักตัวทันที ขณะที่ จ.ยะลา ติดเชื้อเพิ่ม 95 คน จำนวนนี้มีถึง 64 คน อยู่ในพื้นที่ อ.เมืองยะลา ส่วนวันแรกของการรวมเข็มการเดินทางข้ามจังหวัด พบว่าตามที่มีการอำเภอทั้งภาคใหญ่ จ.สงขลา อ.เมืองนราธิวาส ฯลฯ มีประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ มาขอเข้ารับเอกสารรับรองการเดินทางต่อเนื่อง

★ คลัสเตอร์แฟลป์ยังไม่ลด

ขณะที่คลัสเตอร์แฟลป์ ใน อ.คูระบุรี จ.พังงา ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 7 คน เป็นเมียนมาทั้งหมด ขณะเดียวกัน สธ.อ.ตะกั่วป่า เร่งตรวจเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในกลุ่มคนไทยและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ม.2 บ้านน้ำเค็ม ส่วน จ.สตูล ช่วงเช้าวันเดียวกัน นายสุรวิทย์ ช่างเหล็ก ปลัดอำเภอประจำวังประจัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อ.ควนโดน และ พ.จ.อ.ธวัช ช่วยเกตุ ปลัดอาวุโส อ.ควนโดน เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ท.อับดุลहेลีสะ เสินหล่า สว. (สอบสวน) สก.ควนโดน ให้ดำเนินคดีกับนายสิทธิชัย ละไบเดออายุ 57 ปี และ น.ส.รัชนิดา แซ่ม้า อายุ 34 ปี กรณีจัดงานพิธีนิเคาะห์ (พิธีแต่งงาน) ที่บ้านใน ต.วังประจัน โดยไม่ได้รับอนุญาตต่อนายอำเภอตามคำสั่ง จ.สตูล ที่ 972/2564 จนทำให้เกิดการแพร่เชื้อโควิด-19 มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 7 คน ส่วน จ.นครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื้ออีก 15 คน มาจากคลัสเตอร์โรงงานทองคำปาลว.ปากพูน อ.เมือง 1 คน และคลัสเตอร์ หมู่ 12 ต.ละอาย อ.ฉวาง 14 คน

★ ติดเชื้อโยง รง.เย็บผ้ายังพุ่ง

ส่วนที่ จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 คน เป็นสามีภรรยา หลังสามีเข้ารับรักษาตัวที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง แล้วกลับมารักษาตัวต่อที่ รพ.เวียงแก่น อ.เวียงแก่น และ จนท.เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกในชุมชนบ้านของผู้ป่วย ที่บ้านหลี่ หมู่ 1 ต.ม่วงยาว พร้อมสั่งกักตัว จนท.รพ.เวียงแก่น ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายนี้ 2-3 คน ส่วนคลัสเตอร์โรงงานเย็บผ้า ภายในชุมชนบ้านแม่ตาว หมู่ที่ 2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 59 คน จากการตรวจเชิงรุก ทำให้ผู้ป่วยในคลัสเตอร์นี้พุ่งไป 587 คน และจะทยอยลงไปตรวจเชิงรุกที่ หมู่ 3 ด้วย หลังจังหวัดประกาศปิดโรงงานชั่วคราว 2 แห่ง ไปจนถึงวันที่ 2 ก.ค.นี้ พร้อมปรับอาคารภายในโรงงาน จัดตั้งเป็น รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยได้ 200 คน รวมถึงประกาศปิดสนามกีฬาในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน เตรียมจัดตั้ง รพ.สนาม ต่อไป

★ เชียงใหม่ จัดกำลังคุมเข้มเข้าเมือง

ส่วนที่ จ.เชียงใหม่ เริ่มคุมเข้มคนเดินทางมาจาก 10 จังหวัดควบคุมสูงสุดทุกช่องทางทั้งสถานีขนส่งรถไฟและสนามบิน โดยที่ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ขาเข้าเมือง บริเวณสะพานต่างระดับวงแหวนรอบสวน อ.สารภี เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ตั้งแต่นั้นนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค. โดยคนที่มาจากพื้นที่ดังกล่าวต้องรายงานตัวเพื่อตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ swap ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนครบสองเข็ม อนุโลมไม่ต้องตรวจหาเชื้อ แต่ต้องสแกนและกรอกข้อมูลใน CM-CHANA และกักตัว 14 วัน โดยหากไม่มีภูมิลำเนาในจังหวัดให้กักตัวในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑๑)

แรงงานติดโควิด ☆ ต่อจากหน้า 11

★ ก่อสร้างไม่รอดผลตรวจโผล่กลับบ้าน
ขณะที่ จ.ลำปาง ที่ปลอดผู้ติดเชื้อมาถึง 31 วัน ก็กลับมาเจอผู้ป่วยรายใหม่ถึง 8 คนรวด โดยสองคนแรก เป็นชายไปศึกษาคุณนุรกิจขายเนื้อวัวที่ร้าน Sun Beef จ.นนทบุรี ต่อมาทราบว่าเข้าของร้าน Sun Beef ติดเชื้อโควิด-19 จึงมาตรวจหาเชื้อ ส่วนอีกรายเป็นหญิง วัย 52 ปี ทำงานก่อสร้างใน กทม.กับสามี ไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.แห่งหนึ่งใน กทม. และเดินทางกลับบ้านที่สามเวิ้ง อ.เกาะคา ก่อนที่ รพ.จะโทร.มาแจ้งผลว่าติดเชื่อดังกล่าว

★ โคราช-ขอนแก่นติดเชื้อพรวด

ด้าน จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่พุ่งขึ้นพรวด 35 คน ในจำนวนนี้พบที่ อ.โชคชัย มากที่สุด 18 คน ส่วนที่เด่นที่หน้า รพ.มหาราชนครราชสีมา คลินิกระบบทางเดินหายใจ จุดตรวจโควิด-19 แบบ Swab หรือ PCR นพ.เชษฐ ภูผขวงศิริโรจน์ รอง ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ต้องนำบุคลากรทางการแพทย์มาตรวจคัดกรองหาเชื้อ โดยเฉพาะบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด และพื้นที่แพร่ระบาดรุนแรง 5 จังหวัด โดยมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้ามมาทำงานชั่วคราว และกักตัวจำนวนมาก นอกจากนี้ มีรายงานว่ามีคนเสียชีวิต 2 ราย และแห่งที่ 2 มีแรงงานเดินทางกลับเข้ามาวันละประมาณ 300 คน เช่นเดียวกับ จ.ขอนแก่น ต้องรับมือกับคนงานกลับบ้าน และพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปอีก 18 คน ในจำนวนนี้ 11 คน มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ส่วนที่ อ.กระนวน มีผู้ติดเชื้อเข้ารับรักษาตัวแล้ว 5 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 3 คน ประกอบด้วย จากแคมป์พักแรงงานจีนในไทย 1 คน แคมป์พักแรงงานปทุม 3 คน และอีก 1 คน เป็นชายเร่ร่อนจาก กทม. อายุ 65 ปี

★ สาวมุกดาหารรอดเตียงไม่ไหว

ขณะที่หลายจังหวัดในภาคอีสาน กลับมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากกลุ่มแรงงานก่อสร้างที่เดินทางกลับบ้านเช่นกัน โดย จ.มุกดาหาร ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน 16 วัน ก็กลับมาพบติดเชื้อ 1 คน เป็นหญิง วัย 33 ปี อยู่ใน อ.นิคมคำสร้อย เพิ่งกลับจากไซต์งานก่อสร้างที่แขวงและเขตคันทันยาว กทม. โดยตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 มาตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. แต่รอดโรงพยาบาลมารับตัวไปรักษากระทั่งวันที่ 26 มิ.ย. รอดไม่มารับ จึงตัดสินใจเดินทางด้วยรถกระบะส่วนตัว พร้อมสามีและน้องชายกลับบ้านที่ อ.นิคมคำสร้อย เวลา 11.00 น.วันที่ 27 มิ.ย. โดยแจ้ง รพ.นิคมคำสร้อยมารับตัวที่บ้านในวันเดียวกัน ส่วนสามีและน้องชายยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

★ พบติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงอื่น

นอกจากนี้หลายจังหวัดมีมาตรการเฝ้าระวังคนจากพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัด อย่างเข้มงวด รวมถึงการติดเชื้อในกลุ่มสถานศึกษา หลังพบผู้ปกครองนักเรียน ติดเชื้อโควิด ทำให้ต้องปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด รวมถึงมีแรงงานก่อสร้างในกม.ติดเชื่อกลับมา โดย จ.อุบลราชธานี มีการกักตัวคนเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูง 233 คน ตรวจพบติดเชื้อเพิ่ม 9 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 4 คน ในจำนวนนี้มีกว่าครึ่งเป็นผู้ติดเชื้อมาจาก กทม. ที่ยอมรับว่าตั้งใจกลับมารักษาตัวที่บ้านเพราะ กทม. ไม่มี รพ.รักษา เช่นเดียวกับ จ.กาฬสินธุ์ ติดเชื้อเพิ่ม 7 คน จ.หนองคาย ติดเชื้อเพิ่มอีก 5 คน และ จ.นครพนม ในช่วงวันที่ 27-28 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 11 คน เป็นแรงงานที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

★ ผู้ป่วยยอมรักษาที่บ้านเกิดได้

ส่วนที่ด่านวังเปิด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นายจักร โชติ สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจ สก.บางระกำ ทหารกองทัพบกที่ ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมตรวจคัดกรองทั้งนี้ จ.พิษณุโลก ตั้ง 5 ด่าน สกคัดกรองแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-11 ก.ค.2564 ได้แก่ ด่านวังเปิด อ.บางระกำ ด่านสันติ-บ้านเทิง อ.บางระกำ ด่านคลองเมม อ.พรหมพิราม ด่านบ้านแยง อ.นครไทย และด่านท่าแกม อ.วัดโบสถ์ นอกจากนี้มีการตรวจคัดกรองในชุมชน/หมู่บ้าน และค้นหากลุ่มเสี่ยงด้านนายรัชชัช จิตวิเศษ ผวจ.พิษณุโลก เปิดผนวกความที่กลับมาจาก กทม. หรือจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูงต้องกักตัวทุกราย ส่วนผู้ที่รู้ตัวป่วยแล้วหาเตียงไม่ไป ต้องการมารักษาตัวที่บ้านเกิด ให้เดินทางไปโรงพยาบาลประจำอำเภอได้เลย ส่วนผู้ที่ไม่แน่ใจว่าติดเชื้อหรือไม่ ตั้งแต่ยังเป็นต้นไปให้เข้ารับการรักษาเชื้อได้ฟรีที่โรงพยาบาลแต่ละอำเภอ ทั้งนี้มีรายงานว่าการคัดกรองด่านคัดกรองฯ มีแรงงานเข้าพื้นที่เบื้องต้นและรายงานตัวในแอปฯ Save Phitsanulok กว่า 300 คน

★ สก.เมืองพญาสั่งกักตัว 37 ตร.

ส่วน จ.ชลบุรี วันที่ 28 มิ.ย.พบผู้ติดเชื้อพบสถิติถึง 390 คน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ศรีราชา และ อ.บางละมุง นอกจากนี้สถานีตำรวจภูธรเมืองพญา อ.บางละมุง มีคำสั่งด่วน ให้ตำรวจ 37 นาย ตั้งแต่ระดับ ส.ต.ต. ไปจนถึงระดับ พ.ต.ต. ซึ่งสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หยุดปฏิบัติหน้าที่และกักตัวเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน หลังได้รับรายงานจาก รพ.บางละมุงว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ถูก ตร. หน้ สก.เมืองพญา จับกุมได้จากที่สถานบันเทิง 2 แห่ง

และชายหาดพัทยา จำนวน 5 คน เป็นผู้ขายชาวต่างประเทศ 2 คน หญิงไทย 3 คน นอกจากนี้ในจังหวัดขอนแก่น วันออกต่างพบผู้ติดเชื้อเพิ่มพรวด อาทิ จ.ระยองพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มพุ่ง 128 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน เป็นชายอายุ 60 ปี มีโรคประจำตัวความดันสูง ส่วน จ.สระแก้ว พบผู้ติดเชื้ออีก 20 คน อยู่ใน อ.อรัญประเทศ 16 คน อ.วัฒนานคร 1 คน และเป็นคนไทยพนักงานออนไลน์ในโปแลนด์ในฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา ติดเชื่อกลับมา 3 คน

★ กุมเข้มแคมป์ก่อสร้างย่านปากเกร็ด

ส่วนศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จ.นนทบุรี รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่จำนวน 170 คน โดย 169 คน เชื่อมโยงสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ มี 1 คนไม่ทราบสาเหตุ ด้านนายสมเกียรติ ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนท์ นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนนทบุรี สาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ตรวจหาเชื้อโควิดที่แคมป์ค้าปลาสดเทศบาลนครนนทบุรี และชุมชนรอบตลาด จำนวน 300 คน ขณะที่บรรยากาศแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัทซีโน-ไทย โกลด์หัวแยกปากเกร็ด หลังถูก ตร. สก.ปากเกร็ด เข้าสกัดแรงงานต่างด้าวเตรียมขนสัมภาระหลบหนีออกจากแคมป์ โดยช่วงเช้าวันที่ 28 มิ.ย.ประตูใหญ่และประตูย่อยแต่ละโซนยังปิดสนิท ไม่มีการเปิดให้คนเข้าออก โดยมี ตร. สก.ปากเกร็ด ฝายปกครองอำเภอปากเกร็ดและทหาร สลับกันเดินทางมาตรวจพื้นที่โดยรอบของแคมป์เป็นระยะ

★ ได้หน่วยยกระดับสกัดเชื้อเดลตา

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 181,924,645 คน เสียชีวิตรวม 3,940,426 คน ขณะที่ความกังวลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เดลตา (จากอินเดีย) ทำให้รัฐบาลได้หน่วยยกระดับมาตรการป้องกันให้ผู้เดินทางมาจากบราซิล อินเดีย อังกฤษ เปรู อิสราเอล อินโดนีเซีย และบังกลาเทศ ต้องเข้ารับการกักตัวในศูนย์ของทางการเท่านั้น ไม่สามารถกักตัวอยู่ในบ้านหรือที่พักได้อีกต่อไป เช่นเดียวกับรัฐบาลสเปนที่นำมาตรวจคัดกรองมาใช้ให้นักท่องเที่ยวจากอังกฤษ ซึ่งกำลังเผชิญการระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อเดลตา ต้องยื่นหลักฐานการตรวจหาเชื้อหรือหลักฐานการฉีดวัคซีน และไปตุสเกตที่บังคับให้นักท่องเที่ยวอังกฤษรับการกักตัว 14 วัน หากยังฉีดวัคซีนไม่ครบโดส ส่วนรัฐบาลอิตาลีประกาศให้ 20 รัฐอยู่ในสถานะ "สีขาว" ปลอดอันตราย ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยในสาธารณะอีกต่อไป หลังอัตราติดเชื้อเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 720 คน เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 30 คน



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ ฮือประท้วง...พนักงานโรงงานทอผ้าไทยการ์เมนท์ ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รวมกว่า 1,500 คน ฮือประท้วงเรียกร้องให้ผู้บริหาร ปิดกิจการชั่วคราวพร้อมดูแลสวัสดิการต่าง ๆ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 60 คน จนท.รับไปกักตัว แต่ไม่ยอมปิดโรงงานผาโรคลูกกลม

เตลิฟิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ ติดโควิด...แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ดารานักแสดงสาวชื่อดังโพสต์อินสตาแกรม ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จากคนในครอบครัว เข้ารักษาอาการตามขั้นตอนของโรงพยาบาลแล้ว

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

สธ.นำร่องกรุงเทพฯ
กักตัวบ้าน
คนป่วยโควิดสีเขียว

แผนเค้กรับ
ติดเชื้อไวรัส
ประท้วงร.
ป่วย-ไม่ปิด
สธ. เต็มใจ ให้ผู้
ป่วย “โควิด” อาการ
สีเขียวกักตัวรักษาที่
บ้าน ◆อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

ข้า เฉพาะพื้นที่ กทม. เริ่มทันที กรมการแพทย์ คลอดเกณฑ์ 7 ข้อปฏิบัติ จัดอุปกรณ์วัดไข้-วัด ออกซิเจนในเลือด พร้อมรายงานผล หากผิดปกติย้ายเข้าโรงหมอทันที ย้ำ ฝืนออกมานอกบ้าน เอาผิดฐานจงใจแพร่เชื้อ สบค. น้อมรับ ออกคำสั่ง “ล็อกดาวน์” เฉพาะจุดดำชี้ทำถนน เดือดร้อน วอนเข้าใจข้อกฎหมายละเอียด “หมอประสิทธิ์” เผยแจ้งทุกจังหวัดล่วงหน้า รับมือแรงงานฝั่งแคร์ริง “อนุทิน” แจงข่าวดี ส.ส. พลัด “ฟาวีราเวียร์” เอง “กรมวิทย์” เปิดข้อมูล “ซิโนแวค” 2 เข็มป้องกันโควิด 90% สุดหวัง เชื้อ “เดลตา” 2 เดือนชิงฐาน ระบาดแน่ ฝั่ง “กทม.-ทจว.” ลุยตั้งด่าน สกัด แรงงานผ่านข้ามจังหวัด ซ็อก “แพนเค้ก” นางเอกคังคิง “โควิด” จากคนในครอบครัว ขณะที่ ผู้คิดเชื่อกุมไม่อยู่ พลุ 5,406 ราย ตั้งเวทย์อีก 22 ศพ คลัสเตอร์สุดลามไปทั่ว

◆ ไทยป่วย 5,406-ดับ 22

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลง ว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 5,406 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วย ในประเทศ 5,379 ราย มาจากระบบเฝ้าระวัง และบริการ 3,767 ราย จากการค้นหาเชิงรุกใน ชุมชน 1,622 ราย จากเรือนจำ 9 ราย และผู้ เดินทางมาจากต่างประเทศ 18 ราย ทำให้มียอด ผู้ป่วยยืนยันสะสม 249,853 ราย รักษาหายป่วย เพิ่ม 3,343 ราย รวมรักษาหายป่วยสะสม 202,271 ราย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 45,648 ราย มี อาการหนัก 1,806 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 510 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 1,934 ราย ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลก 181,862,191 ราย เสียชีวิต 3,938,837 ราย ส่วนตัวเลขการฉีดวัคซีนสะสมระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-27 มิ.ย. มีผู้รับวัคซีนเข็ม 1 วันนี้ 63,230 ราย ฉีดสะสม 6,537,851 รายและเข็ม 2 วันนี้ 30,347 ราย ฉีดสะสม 2,609,661 ราย รวม ทั้งหมด 9,147,512 โด๊ส

◆ คลัสเตอร์ผู้ตกม.-ตจว.

จังหวัดที่พบแพร่ระบาดใหม่ ประกอบด้วย จ.ตาก อ.แม่สอด โรงงานเสื้อผ้า คลัสเตอร์ ใหม่ 447 ราย จ.นครปฐม อ.เมือง โรงหมู ค.มาบแค คลัสเตอร์ใหม่ 38 ราย จ.สมุทรปราการ อ.เมือง โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ

คลัสเตอร์ใหม่ 13 ราย จ.สระบุรี อ.หนองแค บริษัทผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ใหม่ 127 ราย และ จ.ระยอง อ.เมือง แคมป์ก่อสร้าง คลัสเตอร์ใหม่ 35 ราย อ.เมือง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง คลัสเตอร์ใหม่ 13 ราย และ อ.ปลวกแดง โรงแยกขยะ คลัสเตอร์ใหม่ 15 ราย และ 12 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล กระบี่ พัทลุง ภูเก็ต พังงา นครศรีธรรมราช ตรัง และสุราษฎร์ธานี พบ ระบาดที่มรภัท 4 แห่ง และโรงเรียนปอเนาะ 5 แห่ง (ยะลา ยะลา อ.ศรีสาคร กรงปินัง บันนังสตา โกลโพร้ และสุโขทัย-ลก) รวม 643 ราย

◆ น้อมรับออกข้อจำกัดห้า

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า ภายหลังมี ออกข้อกำหนดที่ออกความความในมาตรา 8 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 25) และมีเสียง วิพากษ์วิจารณ์ว่าประกาศในช่วงดึกของคืนวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา จึงต้องขอชี้แจงว่าสาเหตุ เนื่องจากจะต้องออกกฎหมายอย่างละเอียด เพื่อลดผลกระทบและพยายามจะออกให้เร็ว ที่สุด ขอน้อมรับในทุกเสียงพวกเราทำงาน อย่างเต็มที่และดีที่สุด ขึ้นขั้นไม่ใช้ล็อกดาวน์ กรุงเทพฯ แต่เราเลือกเฉพาะแคมป์คนงาน ก่อสร้างทั้งการก่อสร้างขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ทั้งในอาคาร นอกอาคาร รวมถึงการก่อสร้าง รถไฟฟ้าด้วย ทุกเสียงที่บอกว่าทำไมประกาศ เพิ่งจะออกและมีแรงงานต่างด้าวเดินทางออก นอกพื้นที่ไปมากมายแล้ว แต่โดยเจตนาของ กฎหมายคืออยากให้อยู่ในพื้นที่ เราอยู่ในเมือง ไทยมีอิสระเสรีพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามก็มี ข้อกำหนดฉบับดังกล่าวออกมาเพื่อความร่วม มือจากทุกท่านด้วย รับทราบว่าการกระทบกับ หลายคนแต่ตัวเลขที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่จะต้องหาทางช่วยกันในการลดการระบาดใน ประเทศ ส่วนการเดินทางอาจจะไม่มีความ สะดวกของประชาชนบ้าง เราไม่อยากจะปิด ล็อกดาวน์ทั้งประเทศเหมือนอย่างที่เคยมีมา หรือการประกาศเคอร์ฟิวเพราะทำให้การดำเนิน ชีวิตของเรายุ่งยากมาก แต่เพื่อเดือนให้ลดการ เดินทางให้มากที่สุดโดยยังสามารถเดินทางไป ฉีดวัคซีนได้

◆ แจ้งทจว.รับมือล่องหน้า

ที่ทำเนียบรัฐบาล ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล ม.มหิดล ในฐานะคณะที่ปรึกษาด้าน การสาธารณสุข สบค.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ที่ แรงงานในแคมป์คนงานก่อสร้างแคร์ริงออกกลับ ต่างจังหวัด ว่า สิ่งนี้ สบค.และผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้า ระวังคือหลังจากที่ปิดไซต์ก่อสร้างและแคมป์ คนงานผู้มีโอกาสที่แรงงานจะย้ายออก โดย

เบื้องต้น สบค. ได้แจ้งให้คณะกรรมการโรค ติดต่องระดับจังหวัดในแต่ละจังหวัดให้รับทราบ ก่อนออกมาตรการแล้วทำให้เร่งติดตามตัวทันที และตอนนี้แต่ละจังหวัดได้ติดตามคนกลุ่มนี้ แล้ว เชื่อว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในปัจจุบันที่พบสูง ขึ้นต่อเนื่องจะเพิ่มอีกเพราะเมื่อเข้าไปติดตาม กลุ่มแรงงานเหล่านี้แล้วต้องเข้าไปตรวจหาเชื้อ เชิงรุกก็อาจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้

◆ ขยายเตียงรับผู้ป่วยโควิด

ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม สบค. ถึงความคืบหน้าการเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อ รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ว่า กทม. เพิ่มเตียง ใน รพ. และ รพ.สนาม ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ กทม. หลังได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรี ให้เพิ่มเตียงเพื่อรองรับการรักษาผู้ ป่วยโดยผู้ป่วยระดับสีเขียว เราเพิ่มอีก 500 เตียง ซึ่งจะมีเปิดรับผู้ป่วยส่วนนี้ในวันที่ 1 ก.ค.ทำให้มีเตียงรวมเตียงสำหรับผู้ป่วยระดับสี เขียว ประมาณ 3,000 กว่าเตียง อีกทั้งเพิ่มเตียง รองรับผู้ป่วยระดับสีแดงและสีเหลือง 526 เตียง ซึ่งจะเปิดรับผู้ป่วยได้วันที่ 2 ก.ค.

◆ 2 ด.เดลตาชิงฐานระบาด

ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์แถลงว่า จากการถอดรหัสพันธุกรรมของ เชื้อไวรัสโควิด ข้อมูลวันที่ 27 มิ.ย. พบว่า สาย พันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) สืบค่าวันที่ 21-27 มิ.ย. เพิ่มขึ้น 2,218 ราย รวมกับของเดิม 5,641 ราย รวมเป็น 7,859 ราย คิดเป็น 86.31% สายพันธุ์ เดลตา (อินเดีย) เพิ่มขึ้น 459 ราย จาก 661 ราย รวมเป็น 1,120 ราย คิดเป็น 12.3% และ สายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) เพิ่มขึ้น 89 ราย รวมของเดิม 38 ราย เป็น 127 ราย คิดเป็น 1.39% หากพิจารณาตามสัดส่วนพบว่าสาย พันธุ์เดลตา (อินเดีย) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จาก ช่วงวันที่ 13 มิ.ย. พบ 9.76% วันที่ 20 มิ.ย. เพิ่มขึ้นเป็น 10.43% และล่าสุดวันที่ 27 มิ.ย. เพิ่มขึ้นเป็น 12.3% หากแยกตามรายพื้นที่ที่พบ ว่า กทม. สายพันธุ์เดลตาเพิ่มขึ้นจาก 23.67% เป็น 25.66% และภูมิภาคจาก 2.58% เป็น 4.09% และ 5.05% เรียกว่ามีแนวโน้มเร่งลาด เพิ่มขึ้น ส่วนสายพันธุ์เบตาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 0.6% เป็น 1.39% ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ พบในภูมิภาค 2.13% ส่วน กทม.พบ 0.03% ดังนั้น 90% ที่ระบาดยังเป็นสายพันธุ์อัลฟา ถ้า สัดส่วนยังเป็นเช่นนี้คาดว่าอีก 2-3 เดือน สาย

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

ดังนั้น 90% ที่ระบาดยังเป็นสายพันธุ์อัลฟา ถ้า สักส่วนยังเป็นเช่นนี้คาดว่าอีก 2-3 เดือน สาย พันธุ์เดลตาใน กทม. อาจมากกว่าอัลฟา โดย ไม่เกิน 2 เดือน อัลฟาจะถูกเดลตาแซงแล้ว

◆ เบตาในกทม. ติดจากลูก

สำหรับสายพันธุ์เบตาเพิ่มขึ้น 89 ราย ถือว่าค่อนข้างเยอะ โดยกรณีพบที่ กทม. 1 ราย จากการสอบสวนโรคพบความสัมพันธ์ชัดเจน โดยผู้ป่วยเป็นลูกจ้างในตลาดแห่งหนึ่งใน กทม. ซึ่งมีลูกเดินมาจาก จ.นครราชสีมา เข้ามายัง กทม. ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการ พอดูกกลับ จ.นครราชสีมา แล้วก็พบว่าป่วย และเป็นเชื้อสาย พันธุ์เบตา ดังนั้นจึงมีตรงจพอ ก็พบติดเชื้อสาย พันธุ์เบตา ส่วนญาติที่อยู่ร่วมบ้านอีก 2 คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสายพันธุ์ ขณะที่เพื่อนร่วมงานอีก 6-7 คนยังไม่พบการติดเชื้อ จึงสันนิษฐานชัดเจนว่ารายนี้ติดมาจากลูกชายมา เข็มตอนยังไม่มีการกักมีรายเดียวเรื่ออกอยู่ ตอนนี้อยู่ในสถานพยาบาลดูแลอยู่ ในโลกนี้ สักส่วนเบตาที่ไม่ได้มากเรากำลังห่วงเดลตาที่กำลังเพิ่มมากขึ้น

◆ ชิโนแวค2เข็มป้อง90%

นพ.สุภกิจ กล่าวถึงการศึกษาการฉีดวัคซีนชิโนแวคกับการป้องกันโรคโควิดในประเทศไทยว่า จากการเก็บตัวอย่างประชากรที่ฉีดวัคซีนชิโนแวค ช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. ซึ่งยังเป็นสายพันธุ์อัลฟาโดยเก็บตัวอย่างในพื้นที่ภูเก็ต สมุทรสาคร เชียงราย และข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบว่าประชากรใน จ.ภูเก็ต ที่ฉีดวัคซีนชิโนแวคครบ 2 เข็ม ห่างกัน 14 วัน แล้วพบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อ 90.7% สมุทรสาครป้องกันได้ 90.5% เชียงรายซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์พบว่าป้องกันได้ 82.8% ขณะที่ภาพรวมของกรมควบคุมโรค 70.9% แต่หากฉีดชิโนแวคเข็มเดียวป้องกันได้ประมาณ 39.4% เพราะฉะนั้นผู้ที่ฉีดวัคซีน หากยังไม่ครบ 2 เข็ม ครบ 14 วัน ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ ส่วนจะป้องกันการป่วยหนัก และเสียชีวิตได้เท่าไรนั้นกำลังดูข้อมูลอาจต้องใช้ข้อมูลช่วง มิ.ย. ที่ กทม. มีติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) ต้องหาข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ความสามารถต่ออัลฟายังมีอยู่ ส่วนเดลตาต้องรอศึกษาและจะฉีดเข็ม 3 หรือไม่ ต้องรอข้อมูลก่อน ถ้ามามีการศึกษาของชิโนแวคมีในคนที่ฉีดครบแล้วคิดแล้วป้องกันอาการรุนแรงหรือไม่ นพ.สุภกิจกล่าวว่า กำลังทำเพิ่มเติมแต่เรตที่ได้จำนวนคนไม่เข้ามาพอ ซึ่งหลายประเทศบอกว่ากันคิดอาจได้ไม่มากแต่กันเสียชีวิตอาการรุนแรงได้ อย่างเชียงราย บุคลากรทางการแพทย์ที่ติด ก็ไม่มีกรณีปัญหาอะไรและไม่มีเสียชีวิต

◆ สธ.ถกรับมือผู้ป่วยเพิ่ม

ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน

ตารางสรุปสถานการณ์โควิด-19 รายวัน		
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564		
ป่วยสะสมในไทย		
249,853		
รายใหม่	เสียชีวิตเพิ่ม	เสียชีวิตสะสม
5,406	22	1,934
ยอดหายป่วย-ฉีดวัคซีน		
หายป่วย	วัคซีนเข็ม 1	วัคซีนเข็ม 2
202,271	6,537,851	2,609,661
ผู้ป่วย-ผู้เสียชีวิตทั่วโลก		
ป่วยสะสม	เสียชีวิตสะสม	
181,862,191	3,938,837	

ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รวมา. สาธารณสุข พร้อม นายสาธิต ปิตุเตชะ รรมช. สาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงภายหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และ ผอ.รพ.ทั่วประเทศ นายอนุทิน กล่าวว่า ประชุมเพื่อสั่งการให้ นพ.สสจ. บริหารจัดการสถานพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดให้เตรียมสถานที่ ยาเวชภัณฑ์เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ มีระบบการส่งต่อและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข บริหารจัดการสถานพยาบาลทุกแห่งในทุกจังหวัดภายใต้เขตสุขภาพนั้น ๆ ให้พร้อมรับมือกับผู้ติดเชื้อ ในส่วนของแรงงานที่เดินทางกลับไปยัง ภูมิภาคให้นำให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม อย่างไรก็ตามหากเป็นแรงงานผิดกฎหมาย นายจ้างต้องดูแลด้วย

◆ เกรงจาเมืองทองใช้พื้นที่

สำหรับพื้นที่ กทม. ซึ่งเป็นปัญหามากในเรื่องของการติดเชื้อจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขไม่มีอำนาจเข้าไปดูแล แต่ก็ช่วยกันแบ่งเบาภาระเบื้องต้นที่ต้องมีขยายเตียงสำหรับรองรับผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ซึ่งเพิ่งเปิด รพ.สนามที่มีลักษณะเป็นโคสทอวอร์ด และไอซียู ที่มณฑลทหารบก 11 จำนวน 180 เตียง นอกจากนี้ก็จะขยายเตียงที่ รพ.สนาม บุขารกัม เพิ่มเดิมอีกราว ๆ 1,000 เตียง และในวันนี้ (28 มิ.ย.) จะเดินทางไปหารือกับเจ้าของพื้นที่เมืองทองธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาใช้พื้นที่ ส่วนบุคลากรที่จะมาดูแลก็เป็นระบบหมุนเวียนมาจากพื้นที่

◆ ส.ก.ผลิตฟิวเจอร์เวียร์

ขณะเดียวกันก็เห็นหน้าคิดวัคซีนอย่างเต็มที่โดยภายในเดือนนี้จะสามารถฉีดวัคซีนให้ประชากรได้ 10 ล้านโดส ตามเป้าหมาย ขณะนี้ฉีดไปได้แล้วกว่า ๕ ล้านโดส ส่วนที่เหลือนั้นวัคซีนมีในสต็อกอยู่แล้ว เดือนหน้าก็จะเข้ามาอีก อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้ทุกพื้นที่เร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายให้หมดภายใน ส.ค. เชื่อว่าหากฉีดกลุ่มนี้ครบอัตราการเสียชีวิตน่าจะลดลง ส่วนเรื่องยารักษาฟิวเจอร์เวียร์ไม่ต้องกังวลมีเพียงพอแน่นอน ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอ.ก.) ยืนยันว่าได้สั่งซื้อเข้ามาใช้อย่างเพียงพอและล่าสุดได้รับรายงานจาก นพ.วิฑูรย์ ตำนวิบูลย์ ผอ.บอ.ว่า ภายในเดือน ก.ค. อย.จะอนุญาตให้ อภ.ผลิตยาฟิวเจอร์เวียร์ได้แล้ว ซึ่งจะสามารถผลิตได้ภายในเดือน ส.ค. อัตราการผลิตในช่วงแรกอยู่ที่เดือนละ 2 ล้านเม็ด

◆ ให้ป่วยสี่เหลี่ยมกักตัวบ้าน

ด้าน นายสาธิต รรมช.สาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสี่เหลี่ยมที่บ้าน (Home Isolation) นั้นจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบุคลากรแพทย์และอยู่ในระบบการตรวจสอบ ติดตามอาการ หากอาการเปลี่ยนแปลงก็มีระบบส่งต่อไปรักษาตัวยัง รพ. โดยแนวทางดังกล่าวเริ่มดำเนินการแล้ววันนี้ (28 มิ.ย.) เฉพาะพื้นที่ กทม. หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากประชาชน

◆ เกณฑ์ผู้ป่วยดูแลตัวเอง

ที่กรมการแพทย์ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องจากตอนนี้มีคนไข้ที่รอเตียงอยู่วันละ 400-500 ราย แท้จริง ๆ อาจจะมีตักค้างกว่า 1,000 ราย จึงมีมาตรการเพิ่มการดูแลตัวเองที่บ้าน โดยหลักการต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 60 ปี ไม่มีอาการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่คนเดียว หรือมีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน ไม่มีภาวะอ้วน ไม่ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ และโรคอื่น ๆ ตามดุลพินิจของแพทย์และผู้ป่วยยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเองอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ทำในผู้ป่วย 2 กลุ่ม คือผู้ติดเชื้อใหม่ และผู้ป่วยที่รักษาตัวครบ 10 วันแล้ว ไม่มีปัญหาอีก 4 วันที่เหลือ ก็ให้ไปดูแลตัวเองต่อที่บ้าน เราจะมีแจกปรอทวัดไข้ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดให้ผู้ติดเชื้อวัดผลวันละ 2 ครั้ง และรายงานผลให้แพทย์ทราบ หากแพทย์สงสัยสามารถสั่งให้ผู้ป่วยวัดใหม่ได้ หรือมีอาการอื่น

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

ที่น่าสงสัยอาจจะสั่งให้รพพยาบาลมารับไปเอกซเรย์ปอดเพิ่มเติมได้ พร้อมกันนี้ ยังมีงบประมาณสำหรับอาหาร 3 มื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะจัดส่งอาหารในรูปแบบใด รวมถึงการส่งยาเช่น ฟาวิพิราเวียร์ หรือฟ้าทะลายโจร

◆ ขีดเส้น7ข้อปฏิบัติหลัก

สำหรับข้อปฏิบัติของผู้ป่วย 1.ห้ามผู้ใดมาเยี่ยมบ้าน 2.ไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสกับผู้อื่น อายุหรือเด็ก รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร 3.แยกห้องพักของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น หากแยกห้องไม่ได้ควรแยกบริเวณที่นอนให้ห่างจากคนอื่นมากที่สุด และควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ควรนอนร่วมกันในห้องปิดที่ใช้เครื่องปรับอากาศ 4.หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารร่วมกัน รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 เมตร 5.สวมหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่จะออกมาจากห้องที่พักอาศัย 6.ล้างมือด้วยสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งที่จะไป จะต้องสัมผัสกับผู้อื่นหรือหยิบจับของที่จะต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น 7.แยกซักเสื้อผ้า ชามขัน และเครื่องนอน ควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น หากเสี่ยงไม่ได้ให้ซักชุดซักผ้า ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำและหมั่นทำความสะอาด

◆ ไม่ทำตามถือจงใจแพร่เชื้อ

ที่ผ่านมา กรมการแพทย์ได้มีการนำร่องให้ผู้ป่วยอาการสีเขียวของ รพ.ราชวิถี 18 ราย แลตัวเองที่บ้าน จากการติดตามผลพบว่ามี 16 ราย ที่หายดีไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงรุนแรง ขึ้นมีเพียง 1 ราย ที่ต้องส่งต่อ และอีก 1 ราย เป็นลูกของรายที่มีอาการเปลี่ยนแปลง เลขต้องส่งต่อไปรักษาที่ รพ.พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม จากการติดตามการทํามาตรการรักษาตัวเองที่บ้านในต่างประเทศ พบว่ามี 10% ที่ยังฝืนฝืนออกมานอกบ้าน ดังนั้นจึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกัน และถ้าเป็นผู้คิดเชื่อที่ให้คุณแลตัวเองที่บ้านได้แล้วยังออกไปนอกพื้นที่ กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการจงใจแพร่เชื้อสามารถเอาผิดได้ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ

◆ แอสตราฯส่ง6ล.โดส

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตราเซนeca (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ บริษัทฯส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิดให้กับกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 4.7 ล้านโดส และ

จะส่งมอบวัคซีนครบ 6 ล้านโดสภายในสัปดาห์นี้ตามแผนการจัดหาวัคซีน 61 ล้านโดสให้กับประเทศไทย แอสตราฯ มีความยินดีที่ได้เห็นการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศไทยสืบหน้าไปเป็นอย่างมากแสดงให้เห็นว่าหากเราร่วมมือกันไม่ช้าก็จะสามารถควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้ แอสตราฯจะส่งมอบวัคซีนให้กับรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้จะเริ่มส่งมอบวัคซีนไปยังประเทศต่าง ๆ ในต้นเดือน ก.ค. โดยหนึ่งในงานของกำลังการผลิตวัคซีนภายในประเทศได้ถูกสำรองไว้เพื่อผลิตวัคซีนให้กับไทยตามคำสั่งซื้อรวม 61 ล้านโดส ซึ่งคิดเป็นหนึ่งในสามของวัคซีน 180 ล้านโดส ที่ผลิตโดยสยามไบโอไซแอนซ์ ส่วนกำลังการผลิตที่เหลืออีกประมาณสองในสามจะจัดสรรให้กับการผลิตวัคซีนเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

◆ กทม.ตั้ง6ด่านสกัดเฟ้นหนี

พล.ต.ท.ภักดิ์ พงษ์เกตุรา ผบ.ชน. มอบหมายให้พล.ต.ต.สมนึก น้อยคง รอง ผบ.ชน. เข้าร่วมประชุมกับ กทม. เพื่อหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด โดยมีมติให้ตั้งจุดตรวจโควิด 6 จุด ป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ คือ จุด 1 ใต้สะพานข้ามแยกมหานคร ถนนสุวินทวงศ์ ขาออก พื้นที่ สน.ลำผักชี บก.น.3 จุด 2 ตรงข้ามร้านอาหารกริวจิงอ ถนนบางนาตราด ขาออกพื้นที่ สน.บางนา บก.น.5 จุด 3 ใต้สะพานข้ามแยกพุทธมณฑลสาย3 ถนนบรมราชชนนี ขาออก พื้นที่ สน.ธรรมศาลา บก.น.7 จุด 4 หน้าสำนักงานเขตหนองแขม ถนนเพชรเกษม ซอย 70 ขาออก พื้นที่ สน.หนองค้างพลู บก.น.9 จุด 5 หน้าปิ่นนํ้ามันบางจาก กม.4.5 ถนนพระราม 2 ขาออก พื้นที่ สน.แสมดำ บก.น.9 จุด 6 หน้าสถานีรถไฟดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต ขาออกพื้นที่ สน.วิภาวดี บก.จร. โดยแต่ละจุดจะใช้กำลังตำรวจ 4 นาย ทหาร 4 นาย เทศกิจ 2 นาย เริ่มตั้งจุดตรวจตั้งแต่วันที่ 16.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ในพื้นที่นครบาล มีแคมป์คนงานรวม 309 แคมป์ ซึ่งทาง สน. ในสังกัด บข.น. จัดกำลังตำรวจเข้าประจำแคมป์คนงานก่อสร้าง 4 นายต่อผลิต รวม 6 นายต่อวัน ต่อ 1 แคมป์

◆ รองผบ.น.ออกตรวจ

เวลา 19.30 น. พล.ต.ต.ปิยะ ทัศวิชัย รอง ผบ.ชน. ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง จุดถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก) บริเวณหน้าสถานีรถไฟดอนเมือง โดยตำรวจ สน.วิภาวดี ตำรวจทหารอากาศ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตดอนเมือง และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเข้มข้น พล.ต.ต.ปิยะ กล่าวว่า ขั้นตอนการตรวจ จะเป็นการทำงานที่วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นการทำงานที่ต้องตามกฎหมายหรือไม่ และได้รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายหรือไม่ ถ้าฝืนฝืนก็ถูกดำเนินคดี

◆ บข.ภ.1เสริมอีก1จุด

พล.ต.ท.อัพล บัวรับพร ผบ.ภ.1 กล่าวว่า สั่งการให้ตำรวจในสังกัดควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานและการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.-30 ก.ย. บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น และทหารตั้งจุดตรวจสกัดเฝ้าระวังทุกกลุ่มเน้นตรวจกลุ่มแรงงานทั้งคนไทยและต่างด้าวที่เดินทางออกนอกพื้นที่ ทั้งนี้ในส่วนของจุดตรวจสกัดได้ดำเนินการ 11 จุดประกอบด้วย จ.ปทุมธานี 4 จุด สมุทรปราการ 4 จุด นครปฐม 2 จุด และสระบุรี 1 จุด นอกจากนี้ได้กำกับไปยังโรงพักในสังกัด บข.ภ.1 ตั้งด่านในจุดบริเวณที่สำคัญด้วย ทั้งนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาพบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้าย 19 ราย โดยเดินทางจาก จ.นครปฐม มายัง อ.หนองแค จ.สระบุรี เบื้องต้นได้เฝ้าทางสาธารณสุขจังหวัดมาทำการตรวจและส่งกลับไปที่จังหวัด ผ่านทางเครื่องบินดังเดิม นอกจากนี้เน้นย้ำการปฏิบัติให้ตำรวจในสังกัดควบคุมพฤติกรรมและกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และการละเมิดข้อกำหนด 9 ข้อสำรวจโรงงาน และแคมป์คนงานก่อสร้างใน 9 จังหวัดของ บข.ภ.1 พบว่ามีทั้งหมด 1,372 แห่ง แรงงาน 63,262 คน

◆ เร่งฉีดวัคซีนครูสร้างภูมิ

ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมซึ่งเป็นจุดฉีดวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงข้าราชการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด กทม. ตลอดจนนายข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานการศึกษา ซึ่ง กทม. โดยสำนักการศึกษา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน รร.สังกัด กทม. ข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษา ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด กทม. กว่า 8,000 คนเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และเพื่อ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

ความปลอดภัยของทุกคน

◆ คัดกรองเชิงรุกลาดกระบ้ง

ที่โรงเรียนชุมชนลาดกระบ้ง เขต ลาดกระบ้ง นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯ กทม. ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการตรวจคัดกรองโควิดโดยรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน และรถคนไวกโดยการใช้ชุดขจัดมลพิษคัดกรองผู้ป่วย มี นายธนเชลสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผอ.เขต ลาดกระบ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมตรวจเยี่ยม ทั้งนี้จะใช้ชุดขจัดมลพิษเพื่อหาผู้ติดเชื้อจากกลุ่มตัวอย่าง 50 คน กำหนดตรวจคัดกรองระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-8 ก.ค. (หยุดวันที่ 4 ก.ค.) ณ โรงเรียนและชุมชนลาดกระบ้ง แขวง คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบ้ง กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 1,500 คนต่อวัน

◆ ชื่อัก“แพนเล็ก”ติดโควิด

ชื่อวงการบันเทิง แพนเล็ก-เจนนิ่ง จามิกรณ์ นางเอกสาวชื่อดัง โฟสดีในอินสตาแกรม (ไอจี) ส่วนตัว @khemaniro ว่าติดเชื้อโควิดหลังมีคนในครอบครัวติดเชื้อไปก่อนหน้า นี้ โดยแพนเล็ก ระบุว่าขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า มีสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับเชื้อโควิดทราบผลในวันที่ 26 มิ.ย. จึงเข้ารับการตรวจในวันที่ 27 มิ.ย. ช่วงกลางวัน และทราบผลตอนเย็นว่าเป็นผลบวกคนได้เข้ารับการรักษาดูแลตามขั้นตอนของ รพ.ทันที และอยู่ในความดูแลของแพทย์ ส่วนใหม่ไฉนวันที่ 21 มิ.ย. ไปตักบาตรที่วัดเทพธรรมาราม/Special workshop for film/กลับบ้านวันที่ 22 มิ.ย. Special workshop for film และกลับบ้านวันที่ 23 มิ.ย. ไปงานกองทัพเรือ และกลับบ้าน วันที่ 24 มิ.ย. Special workshop for film และกลับบ้าน วันที่ 25 มิ.ย. ถ่ายงานที่บ้าน วันที่ 26 มิ.ย. ทานข้าวกับครอบครัวที่ เดอะ พรอมาเนด และทราบผลว่ามีคนในครอบครัวติดเชื้อวันที่ 27 มิ.ย. เดินทางไปตรวจช่วงเที่ยง และทราบผลช่วงเย็น และเข้ารับการรักษา ทั้งนี้ย้ำว่าตนใส่แมสก์ตลอดทุกครั้งของการ workshop และทุกที่ที่ไป

◆ ครอบครัวติดรวม 8 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี แพนเล็ก-เจนนิ่ง ติดโควิด จากกรสอบถามคนใกล้ชิด แพนเล็ก พบว่ายังมีบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวของแพนเล็ก ติดเชื้อโควิด รวม 8 คน อาทิ มารดาและน้องสาว ส่วน พ.ต.ท.ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์ รอง ผกก.อ. 5 บข.ก. หรือรองฯหนี แพนหนุ่ม ตรวจไม่พบว่าติดเชื้อ แต่เนื่องจากเป็นบุคคลใกล้ชิดติดกับแพนเล็กจึงได้กักตัวเป็นเวลา 14 วันแล้ว ส่วนว่าที่ ร.ต.ต.เดชธร จามิกรณ์ รอง สว. กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ สังคีต สทส. น้องชายของแพนเล็ก ไม่ติดโควิดเช่นกัน

เนื่องจากไปฝึกอบรมชุดอีโอคืออยู่ที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

◆ ปากเกร็ดระดมตรวจเชื้อ

ที่บริเวณลานจอดรถสำนักงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด คัดกรองตรวจหาเชื้อโควิดกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาลนครปากเกร็ดและตลาดพืชักกว่า 500 คนหลังพบว่าทั้งสองแห่งมีผู้ติดเชื้อหลายสิบราย และเทศบาลนครปากเกร็ดรวมทั้งอำเภอปากเกร็ด มีคำสั่งปิดตลาดทั้งสองแห่งเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27-29 เพื่อตรวจหาเชื้อ รวมทั้งทำความสะอาดอย่างเร่งด่วน.

◆ ขอเอกสารรับรองเดินทาง

ที่ จ.สงขลา บรรยายภาคสื่อกลางวัน จ.สงขลา 30 วัน เป็นวันแรกโดยเฉพาะ การควบคุมการเดินทางเข้า-ออกซึ่งต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ปรากฏว่ามีประชาชนไปขอเอกสารรับรองความจำเป็นเดินทางออกจาก จ.สงขลา ณ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ตั้งแต่ช่วงเช้าวางต่อเนื่อง ทั้งคนทำงาน ผู้ประกอบธุรกิจ และประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา มีเจ้าหน้าที่ของอำเภอหาดใหญ่คอยอำนวยความสะดวกและชี้แจงขั้นตอน รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องนำมาประกอบการยื่นขอเอกสารรับรองการเดินทาง ซึ่งวันแรกยังคงขลุกขลักบ้างในเรื่องเอกสารที่นำมาประกอบการเดินทางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจส่วนที่สถานีรถไฟหาดใหญ่และที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่ 1 พบว่าประชาชนยังคงเดินทางตามปกติแม้ว่าจะไม่มีหนังสือรับรองความจำเป็นการเดินทาง และยังไม่มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ทำให้ยังเกิดความสับสนในเรื่องนี้ ซึ่งผู้เดินทางเพียงแต่ต้องกรอกเอกสารใหม่ใสน์การเดินทางตามปกติเท่านั้นขณะที่ ทหาร จก.ร.5 ร้อย ร. 5021 และ ศชด.437 สนธิกำลังลาดตระเวนแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.สะเตาะ อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย ทั้งทางบกและทางอากาศอย่างเข้มงวด ป้องกันลักลอบผ่านข้ามแดนผิดกฎหมาย

◆ แรงงานยังแห่กลับกัมพูชา

ที่ จ.สุรินทร์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากราชกิจจาเขยแพร่ประกาศ คำสั่งปิดแคมป์คนงาน ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมไปถึงพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีแพร่ระบาดโควิด เป็นเวลา 1 เดือน นั้น ทำให้แรงงานไทยและต่างด้าวพากันเดินทางกลับบ้าน โดยที่จตุรบรรพตแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง อ.กาบเชิง ได้มีแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชากว่า 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานก่อสร้างในหลายจังหวัด ทั้งหญิงและชายพากันเดินทางกลับประเทศกัมพูชาวันนี้เป็นวันที่ 2 โดยจำนวนลดลงจากเมื่อวานนี้ (27 มิ.ย.) เท่าตัว โดยเดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนและเช้านี้ด้วยวันนี้ หลังจากนายจ้างได้นำแรงงานดังกล่าวมาส่ง และยังคงพบว่านายจ้างและคนขับรถส่งแรงงานต่างด้าวยังคงนำชาวกัมพูชาไปทิ้งตามรายทางในพื้นที่อยู่บ้าง แต่ลดลงจากเดิม หลัง คม.กาบเชิง ประชาสัมพันธ์ข้อความร่วมมือให้นายจ้างนำส่งแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่จตุรบรรพตแรงงานต่างด้าวเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ขณะที่ คม.กาบเชิง ต้องจัดรถออกไปสำรวจตามรายทาง และเร่งกวาดต้อนรวบรวมแรงงานต่างด้าวที่ถูกทิ้งไว้ตามรายทางในพื้นที่มาไว้ที่จตุรบรรพตแรงงานต่างด้าวเกรงจะนำเชื้อไปติดประชาชนที่อยู่ใกล้จุดที่แรงงานต่างด้าวถูกทิ้งไว้ก่อนจะทำการซักประวัติและตรวจหาเชื้อซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดกรกระเบระ รถบรรทุก 6 ล้อ และรถบัส 1 คันคอยขนส่งแรงงานชาวกัมพูชาไปยังประตูด่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเพื่อผลัดกันกลับประเทศ

◆ ประท้วงโรงงานไม่ปิดแม่ป่วย

ที่โรงงานทอผ้าไทยการ์เม้นท์ ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้มีกลุ่มงานทอผ้าทั้งชายและหญิง กว่า 1,500 คน จับกลุ่มประท้วงเรียกร้องให้เจ้าของโรงงานปิดกิจการพร้อมทั้งดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ช่วงโรงงานปิด โดยการประท้วงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนานหลายชั่วโมง แต่ยังไม่ยอมหยุดได้ สำหรับสาเหตุของการประท้วงในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ รพ.เกษมราษฎร์อินเตอร์ สวมชุดที่พีอี นารอคู่ 2 คน มารับคนงานชายหญิงกว่า 60 คนที่ติดเชื้อโควิดส่งไปรักษาตัวใน รพ.เกษม กระทั่งมาในเช้าวันนี้พนักงานทุกคนที่มาทำงานและทราบเรื่องต่างต้องการให้โรงงานปิดกิจการไปก่อน และอยากให้มีการหาคัดกรองเชิงรุก เพราะเกรงว่าจะได้รับเชื้อแพร่กระจายติดต่อกันเป็นวงกว้างล่าสุดผู้จัดการโรงงานอยู่ระหว่างประสานงานกับเจ้าของโรงงาน ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศให้ทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

▼ **ตรวจโรงงาน :** เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.พระนครศรีอยุธยา จัดชุดออกปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกให้กับพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อ.บางปะอิน หลัง จ.พระนครศรีอยุธยา ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

สธ.เตรียมให้ผู้ป่วยรักษาตัวที่บ้าน
แก้ปัญหาเตียงไม่พอ
ติดเชื้อมีเตียงหายขาดพุ่งทะลุ 5 พัน

ศบค.รับมาตรการกระทบปรชช.
แต่ต้องทำเพื่อลดการแพร่เชื้อ
'บิกป้อม'มั่นใจคุมแรงงานได้
กทท.ตั้งจุดตรวจสกัดข้ามเขต

ไทยติดโควิดสายพันธุ์ใหม่อีก
รอบวันเดียว 5,406 ราย ตาย
22 ศพ ลีดักจีนสะสมแล้ว 9.14
ล้านโดส แจงประกาศ สบค.
มุ่งสกัดระบาด ลดเดินทาง เน้น
ตั้งจุดตรวจคัดกรอง ยอมรับ
มีปรชช.ได้รับผลกระทบจำนวน
มาก แต่ต้องทำ ซึ่งรัฐบาล
➡ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ครองไป ครองมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

โควิด-19

หาทางเยียวยาช่วยเหลือแล้ว ขณะที่สธ.เคลียร์เตียงรับคนป่วยหนัก โดยให้กินปวยสียิวกลับรักษาตัวที่บ้าน อีกรัฐบาลประสานเสียงปิดล็อกห้าง ชี้ห้ามนั่งกินในร้านเพราะถอดแอมส่อนทราย ส่วนคนงานที่หนี ตจว.มีไม่มาก มท.กำชับผู้ว่าฯเฝ้าระวังให้กักตัวที่บ้านห้ามเดินทางในพื้นที่ มั่นใจสกัดเชื้อไม่แพร่กระจายได้ ปลัด กทม.ส่งเทศกิจ ร่วมสำรวจ-ทหารปิดแคมป์ก่อสร้างแล้ว 77 แห่ง พร้อมตั้งด่านตรวจสกัดเดินทางรอบกรุง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค.รายงานสถานการณ์ประจำวัน รวมถึงความคืบหน้าการยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ของศบค. อาทิ ห้ามนั่งกินในร้านอาหาร ห้ามรวมตัวเกิน 20 คน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน ปิดแคมป์ก่อสร้าง และปรับเบ็ดแอนด์ซีลโรงงานเป็นเวลา 1 เดือน มีผลวันที่ 28 มิถุนายน เป็นวันแรก

ติดเชื้อมี 5,406 ราย-ตาย 22

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า วันนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 5,406 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 5,379 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 3,757 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 1,622 ราย จากเรือนจำและที่ต้องขัง 9 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 18 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 249,853 ราย ผู้หายป่วยเพิ่ม 3,343 ราย หายป่วยสะสม 202,271 ราย อยู่ระหว่างรักษา 45,648 ราย อาการหนัก 1,806 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 510 ราย เสียชีวิตเพิ่มเติม 22 ราย เป็นชาย 13 ราย หญิง 9 ราย ในจำนวนนี้เป็นหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย และเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 1 ราย โดยอยู่ใน กทม. 10 ราย สมุทรปราการ 3 ราย นครราชสีมา เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ระยอง ปทุมธานี ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สงขลา สุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 1 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 1,934 ราย

ฉีดวัคซีนสะสม 9.1 ล้านโดส

ส่วนการฉีดวัคซีนวันที่ 27 มิถุนายนฉีดทั้งสิ้น 93,577 โดส ทำให้อัตราการสะสมการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมามีทั้งสิ้น 9,147,512 โดส ขณะที่สถานการณ์โลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 181,862,191 ราย เสียชีวิตสะสม 3,938,837 ราย

ประกาศศบค.มุ่งคุมระบาดเน้นตั้งจุดตรวจ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่ 25 ว่า ประเด็นสำคัญคือ สกัดระบาดใน กทม.และปริมณฑลคือ สั่งปิดแคมป์ทุกแห่ง ส่วนโรงงานแม้ไม่ได้ปิดแต่ก็เข้มขันมาตรการปรับเบ็ดแอนด์ซีล ร้านอาหารให้ซื้อกลับไปทานที่บ้าน และให้ห้างสรรพสินค้าปิดในเวลา 21.00 น. รวมถึงออกข้อกำหนดเพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวว่า ส่วน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะตั้งจุดตรวจสกัดที่ต้องแสดงบัตรประชาชน เช่นเดียวกับพื้นที่อื่น โดยจุดตรวจสกัดจะเป็นเครื่องเดือนลดเดินทาง ให้ใช้เทคโนโลยีสื่อสาร ส่วนผู้ที่นัดฉีดวัคซีนเดินทางได้อยู่ เพราะเป็นการเดินทางที่เชื่อมโยงกับการควบคุมโรค

รับมีปชช.ได้รับผลกระทบจำนวนมาก

“คำสั่งที่ออกมา เราต้องใช้หลักกฎหมายและความรอบคอบในการเขียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายถูกต้อง เราน้อมรับเสียงวิจารณ์ที่ว่า เมื่อออกข้อกำหนดแล้วยังเห็นแรงงานออกไปต่างจังหวัดจำนวนมาก ซึ่งโดยเจตนากฎหมายเราอยากให้ทุกคนตั้งอยู่กับที่ ตอนนี้มีข้อกำหนดฉบับนี้ออกมาก็ขอให้ทุกคนร่วมมือ ข้อกฎหมายคือข้อกฎหมาย เราไม่ขอให้ใครได้รับโทษเจตนาเพื่อนำมาเป็นกติกายู่อารมณ์กันอย่งดีในสังคม รับทราบว่ามีคนได้รับผลกระทบจำนวนมาก แต่ตัวเลขที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ต้องหาทางช่วยลดการระบาด” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

ศบค.เร่งเยียวยาแจกจ่าย 6.9 แสนคนในจว.

และว่า ที่ประชุม ศบค.ได้พิจารณาผลกระทบจาก ศบค.ออกข้อกำหนดฉบับที่ 25 มิถุนายน เพื่อนำผลกระทบของคนที่ถูกสั่งปิดกิจการใน 6 จังหวัด ซึ่งมีจำนวนถึง 697,315 คน ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงการคลัง เช่น ได้ 50% ของรายได้หรือค่าแรง แต่ไม่เกิน 7,500 บาท และหากคนกลุ่มนี้อยู่ในระบบประกันสังคมด้วยจะได้เพิ่มอีก 2,000 บาท ส่วนถ้าไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็ให้ไปลงทะเบียนภายใน 1 เดือน เช่น บางคนที่ไม่มียกจ่ายแต่เป็นคนที่ได้รับจ้างตัวเอง หาบเร่ แผงลอย ก็ให้ไปขึ้นทะเบียนในแอปพลิเคชันจ่ายเงินผ่านโครงการคนละครึ่ง ก็จะได้ด้วย นอกจากนี้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม จะได้รับการเยียวยาตามที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

จีผู้ว่าฯ10จว.เข้มมาตรการศบค.

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่งหนังสือถึงปลัดกท. และผู้ว่าฯทุกจังหวัดว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ขอให้กท.และจังหวัดที่กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เป็น “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” 10 จังหวัด อย่างเคร่งครัด โดยขอให้กท.และจังหวัดสร้างการรับรู้ข้อกำหนดแก่ผู้ประกอบการพนักงาน ผู้ให้บริการผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง สำหรับกท. และจังหวัดปริมณฑลให้หารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อ กท. หรือจังหวัด ควบคุมป้องกันระบาดของกลุ่มแรงงาน และเขตชุมชน โดย 1.แรงงานก่อสร้างปิดสถานที่ก่อสร้าง ให้คนงานหยุดก่อสร้าง ห้ามเดินทางเคลื่อนย้ายชั่วคราว โดยประสานฝ่ายความมั่นคง ดำรวจสธ.ทำทะเบียน ตรวจเฝ้าระวังไม่ให้แรงงานออกนอกพื้นที่ที่เด็ดขาด กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการและโรงงานให้วางระบบมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)

มันคง ตรงไป ตรงมา แห้วเหี้ย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

แนะนำสมาคมซื้อร้านอาหารส่งแคมป์ ส่วนกรณีนี้ช่างรับอาหารเตรียมวัตถุดิบทำอาหารไว้แล้วถูกออกไปที่ครัวนั้น นพ.ทวีศิลป์ชี้แจงว่า ไม่ได้ให้ปิด ให้ซื้อกลับบ้านได้ ขอให้สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้าง กับสมาคมกักตักอาหารขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้บริการของกักตักอาหารร้านอาหารย่อยๆ แม้ถ้า แผลลอยจัดอาหารให้แรงงานก่อสร้างที่อยู่ในไซต์งานนั้น เพื่อให้เขาอยู่เฉยแล้วได้รับเงิน ได้รับอาหาร ซึ่งกระทรวงแรงงานจะช่วยให้เป็นช่วงเพื่อให้อยู่ในจุดนั้นไม่กระจายไปไหน ส่วนวัตถุดิบเตรียมอาหารจะได้ใช้ประโยชน์เรื่องนี้ที่ประชุมได้หารือรายละเอียดเพื่อขยายให้ทุกคน และขออย่าว่า คนงานก่อสร้างนั้นหมายรวมถึงทุกส่วนที่เป็นแรงงานไม่ว่าจะมีสัญชาติไทยหรือต่างด้าว ให้หยุดพัก 30 วัน ตามข้อกำหนดที่ประกาศไป

เคลียร์เตียงส่งป่วยสี่ชีวิตรักษาตัวที่บ้าน นพ.ทวีศิลป์ชี้แจงกล่าวถึงมาตรการรองรับสถานการณ์ที่ขอยกเตียงหรือรายวันเพิ่มขึ้นว่า ช่วงช่วงเดียวกันนี้ที่ประชุมไอซีของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงประเด็นดังกล่าวร่วมกับอธิบดีกรมการแพทย์ มีรายงานการรักษาตัวอยู่ในบ้านว่า ได้เตรียมการอยู่แล้ว เหลือเพียงลงในรายละเอียด และกำหนดให้ชัดเจน เพราะถ้าการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 10 วัน แลอีก 4 วัน ให้ไปดูแลอยู่ที่บ้านจะช่วยให้ 1 ใน 3 ทำให้เตียงว่างขึ้นมาทันที ซึ่งกำลังทำอยู่ในผู้ป่วยกลุ่มสี่ชีวิตและเร็วๆ นี้ จะมีมาตรการออกมา แต่สิ่งที่สำคัญคือ จะมันใจระบบติดตามกลุ่มคนที่ออกมาดูแลตัวเองอยู่ที่บ้าน 4 วันอย่างใกล้ชิดได้อย่างไร ส่วนกลุ่มผู้ป่วยสี่ชีวิตและสี่เตียงรวม.สาธารณสุขร่วมกับ กทม. เปิดพื้นที่โรงพยาบาลไอซียูสนามเพื่อใช้เทคโนโลยีเปิดไอซียูนอกสถานที่โดยเร็ว กำลังทำกันเต็มที่ ทางทางช่วยทุกคนอยู่

ปิดล็อกหลังห้ามนั่งกินเพราะต้องถอดแอมส ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อกำหนด สคบ.ที่ประกาศเมื่อตี 1 วันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าจะทันทันเกินไปจนประชาชนไม่ได้เตรียมตัว ถือเป็นประกาศแบบลึกลับว่าไม่ได้ลึกลับ เขาก็เกรินให้รู้ จะลึกลับอะไรใดๆ ก็รู้มาตรการอยู่ว่า แพลมออกมาจนพวกคนงานเขาหนีออกไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายนแล้ว ก็เป็นสัญญาณให้รู้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้หมอเขาขอว่าต้องทันที เพราะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างผลกระทบทางเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อสุขภาพ

มันใจคุ้มครองแรงงานได้-หนีไปแล้วไม่มาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อกำหนดต่อการหลบหนีของแรงงานไปตามจังหวัดต่างๆ ว่า ได้กำกับไปแล้วว่าให้ดูแลอย่างเข้มแข็ง และให้ทำตามมาตรการ สคบ.และสธ.กำหนด รวมถึงกระทรวงแรงงานมีมาตรการขยายอยู่ขณะนี้คุมอยู่ เรารู้แล้วให้ทุกคนอยู่แล้ว ผู้สื่อข่าวถามว่าได้รับรายงานถึงแรงงานที่ลักลอบออกจากแคมป์คนงานอย่างไรบ้าง พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็ไม่มากเท่าไร เราให้หน่วยทหารเข้าไปดูแลอยู่แล้ว พร้อมกำกับกระทรวงแรงงานให้แรงงานอยู่ในที่ที่ สคบ.กำหนด ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ทุกคนต้องปฏิบัติตามที่ สคบ. กำหนด

ทุกจว.คุมเข้มแรงงานไม่ต้องกลัวเชื้อแพร่ เช่นเดียวกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลแรงงานที่มีข่าวเคลื่อนย้ายกลับต่างจังหวัดจำนวนมากว่า เรามีนโยบายให้แรงงานอยู่ในแคมป์ การขยายก็จะให้เฉพาะคนที่อยู่ในแคมป์ กรณีเคลื่อนย้ายไปต่างจังหวัด เฉพาะแรงงานไทยที่จะต้องถูกกักตัวที่บ้าน 14 วัน เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด ซึ่งทุกพื้นที่จะเป็นอย่างนี้หมดไม่มีข้อยกเว้น กระทรวงมหาดไทยกำกับไปในพื้นที่ ทั้งกักกัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต้องเข้มงวด ฉะนั้น ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการแพร่เชื้อจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการรายงานถึงผลเสียอะไรออกมา ส่วนที่สื่อไปเผยแพร่ว่ามีแรงงานออกมาซื้อของ ส่วนนี้ถือเป็นความยากลำบาก เพราะระบบยังไม่พร้อม เพราะคำสั่งเพิ่งออกมา แต่วันนี้ได้หรือการดูแลแรงงานแล้ว มันใจการควบคุมสถานการณ์จะดีขึ้น

สัปดาห์เดียวสายพันธุ์เดลต้าระบาดเพิ่ม ส่วนนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวถึงการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่า จำนวนผู้ติดเชื้อที่พบจำแนกตามสายพันธุ์สำคัญ พบภาพรวมตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน สายพันธุ์อัลฟา B.1.1.7 (อังกฤษ)มี 2,218 ราย ขณะที่เมษายน-20 มิถุนายน พบ 5,641 ราย รวม 7,859 ราย คิดเป็น 86.31% ส่วนสายพันธุ์เดลต้า B.1.617 (อินเดีย) ตั้งแต่ 21-27 มิถุนายน พบ 459 ราย ขณะที่เมษายน-20 มิถุนายน พบ 661 ราย รวม 1,120 ราย คิดเป็น 12.30% ส่วนสายพันธุ์เบต้า B.1.351 (แอฟริกาใต้) ข้อมูล 21-27 มิถุนายนพบ 89 ราย ตั้งแต่เมษายน-20 มิถุนายนพบ 38 ราย ภาพรวม 127 ราย คิดเป็น 1.39%

นพ.ศุภกิจกล่าวต่อว่า เมื่อแยกพื้นที่กรุงเทพมหานคร กับภูมิภาค จะเห็นตัวเลข แอสตราแซ็งควักซ์ให้สธ.อีก 1.3 ล้านโดส <วันเดียวกัน นายเจมส์ ทัก ประธานบริษัทแอสตราเซนeca (ประเทศไทย) จำกัดเปิดเผยความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนให้ประเทศไทยว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนมิถุนายน บริษัท แอสตราเซนeca ส่งมอบวัคซีนให้ไทยแล้ว 4.7 ล้านโดส และภายในสัปดาห์นี้ บริษัทแอสตราเซนeca จะส่งมอบวัคซีนแอสตราแซ็งควักซ์ 1.3 ล้านโดส ทำให้ครบ 6 ล้านโดส ตามแผนจัดหาวัดขึ้น ยืนยันว่าแอสตราเซนeca จะส่งมอบวัคซีนให้รัฐบาลไทยต่อเนื่อง พร้อมเริ่มส่งออกไปประเทศต่างๆ ต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป แต่ 1 ใน 3 ของกำลังการผลิตวัคซีนในประเทศไทยถูกสำรองไว้เพื่อผลิตวัคซีนให้ไทย ตามคำสั่งซื้อรวม 61 ล้านโดส ซึ่งคิดเป็นหนึ่งในสามของวัคซีน 180 ล้านโดสที่ผลิตโดยสยามไบโอไซแอนซ์ ส่วนกำลังผลิตที่เหลืออีก 2 ใน 3 จะจัดสรรให้การผลิตวัคซีนเพื่อส่งออกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเดือนตุลาคม

มันคง ตรงไป ตรงมา แห้วเหี้ย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

เจอแบคทีียม.1ติดจากลูกจากรามาเยี่ยม ส่วนสายพันธุ์เบต้า หรือแอฟริกาใต้ สัปดาห์นี้พบถึง 89 ราย ที่สุราษฎร์ธานี 1 ราย แต่ขงรอนันต์อีก 2 ราย นครราชสีมา 84 ราย ซึ่งเป็นพื้นที่เคอร์ฟิวเดิมมาก่อน ยะลา 2 ราย พัทลุง 1 ราย กรณีนี้สัมพันธ์กับโรงเรียน ส่วนกรุงเทพมหานครมี 1 ราย พบตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน แต่ไม่ได้มีต้นตอพบเชื้อที่กรุงเทพฯเอง สอบสวนโรคพบเป็นแรงงานในตลาดแห่งหนึ่ง ซึ่งถูกเดินทางมาจากสุราษฎร์ มาเยี่ยมพ่อแม่ เมื่อกลับไปแล้วไม่สบายก็ตรวจเชื้อ กรมจึงมาตรวจเชื้อพื่อที่กรุงเทพฯ เป็นบวก ขณะนี้อยู่ในกวมดูแลแล้ว กำลังตรวจญาติอีก 2 คน เมื่อมีรายเดียวเราอาจถือก้อย

4ขชต.งดเดินทางข้าม-ออกนอกพื้นที่
นายจักรชัยกล่าวต่อว่า เขตชุมชนวางระบบเข้าไปตรวจตราชุมชน ตลาด หรือสถานที่เสี่ยงระดับต้องเข้าคัดกรองเชิงรุก และเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อ ส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สุราษฎร์ ปัตตานี ยะลา และสงขลา เน้นย้ำมาตรการตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางอย่างเข้มข้น เพื่อสกัดยั้งการระบาด รวมถึงทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ ห้ามเดินทางข้ามเขตจังหวัดและออกนอกจังหวัดชายแดนใต้ ถ้าจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ ต้องแสดงบัตรประชาชน ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ ขณะที่จังหวัดอื่นให้วางระบบและมาตรการคัดกรองโรค ติดตาม ค้นหา และคัดกรองผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชนทุกราย กรณีพบผู้เดินทางมาพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้กักตัวในที่พักเป็นเวลา 14 วัน และงดหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกหมู่บ้านชุมชนเด็ดขาด

กทม.เริ่มปฏิบัติการปิดแล้ว77แคมป์
ขณะที่ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการเขตทุกเขตถึงการป้องกันควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยให้เร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการที่มีแคมป์คนงานก่อสร้างใน กทม. ทุกแห่ง เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดที่ราชการกำหนด พร้อมตรวจสอบเข้มงวดแคมป์คนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร โดยให้เจ้าหน้าที่กำกับ ดักเตือน และสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ราชการกำหนด โดยสนธิกำลังตำรวจ ทหาร เทศกิจ เจ้าหน้าที่บริษัทเจ้าของแคมป์ เจ้าหน้าที่กทม. ปฏิบัติการจุดตรวจด่านตรวจร่วม ควบคุมการ

เคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งชุดเฝ้าระวังพื้นที่สนับสนุนควบคุมการปิดแคมป์ก่อสร้าง โดยเริ่มเข้าควบคุมแคมป์คนงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน จากข้อมูลวันที่ 27 มิถุนายน มีแคมป์ก่อสร้าง 575 แคมป์ ปิดแล้ว 77 แคมป์ กระจายอยู่ในพื้นที่ 50 เขต ประกอบด้วย กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 124 แคมป์ ปิดแล้ว 3 แคมป์ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 93 แคมป์ ปิดแล้ว 13 แคมป์ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 111 แคมป์ ปิดแล้ว 37 แคมป์ กลุ่มกรุงเทพใต้ 102 แคมป์ ปิดแล้ว 18 แคมป์ กลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ 84 แคมป์ ปิดแล้ว 3 แคมป์ กลุ่มกรุงเทพมหานครใต้ 61 แคมป์ ปิดแล้ว 3 แคมป์

ตั้งจุดตรวจสกัดย้ายแรงงานข้ามเขต
นอกจากนี้ ในการควบคุมเคลื่อนย้ายแรงงาน กรุงเทพมหานคร สนธิกำลังร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยสน.ท้องที่หน่วยทหารตั้งด่านจุดตรวจคัดกรอง 6 เส้นทางหลัก ป้องปรามการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขตจังหวัด ดังนี้ จุดที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก) หน้าสถานีรถไฟดอนเมือง เขตดอนเมือง จุดที่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ (ขาออก) ได้ทางด่วนข้ามแยกมหานคร เขตหนองจอก จุดที่ 3 ถนนบางนา-ตราด (ขาออก) บึงบางจาก กม. 4.5 เขตบางนา จุดที่ 4 ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) ได้สะพานข้ามแยกถนนบรมราชชนนีตัดถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา จุดที่ 5 ถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเขตหนองแขม เขตหนองแขม จุดที่ 6 ถนนพระรามที่ 2 (ขาออก) หน้าบีเอ็ม ปตท. เขตบางขุนเทียน เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ เวลา 16.00 น. วันที่ 28 มิถุนายนเป็นต้นไป

สัปดาห์เดียวสายพันธุ์เดลต้าระบาดเพิ่ม
ส่วนนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวถึงการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่า จำนวนผู้ติดเชื้อที่พบจำแนกตามสายพันธุ์สำคัญ พบภาพรวมตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน สายพันธุ์อัลฟา B.1.1.7 (อังกฤษ)มี 2,218 ราย ขณะที่เมษายน-20 มิถุนายน พบ 5,641 ราย รวม 7,859 ราย คิดเป็น 86.31% ส่วนสายพันธุ์เดลต้า B.1.617 (อินเดีย) ตั้งแต่ 21-27 มิถุนายน พบ 459 ราย ขณะที่เมษายน-20 มิถุนายน พบ 661 ราย รวม 1,120 ราย คิดเป็น 12.30% ส่วนสายพันธุ์เบต้า B.1.351 (แอฟริกาใต้) ข้อมูล 21-27 มิถุนายนพบ 89 ราย ตั้งแต่เมษายน-20 มิถุนายนพบ 38 ราย ภาพรวม 127 ราย คิดเป็น 1.39%
นพ.ศุภกิจกล่าวต่อว่า เมื่อแยกพื้นที่กรุงเทพมหานคร กับภูมิภาค จะเห็นตัวเลข

ภาพรวมว่า สายพันธุ์เดลต้าเพิ่มขึ้น ตั้งแต่เมษายน-13 มิถุนายนพบ 23.67% ส่วนข้อมูลเมษายน-20 มิถุนายน พบ 22.51% และเมษายน-27 มิถุนายน พบ 25.66% ขณะที่ภูมิภาคพบเดลต้า ตั้งแต่เมษายน-13 มิถุนายนพบ 2.58% ส่วนข้อมูล เม.ย.-20 มิ.ย. พบ 4.09% และเม.ย.-27 มิ.ย. พบ 5.05% ตัวเลขดังกล่าวทำให้เห็นว่าในต่างจังหวัด 90 กว่า% ยังเป็นอัลฟา แต่กรุงเทพฯ เดลต้าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า

คาดเดือนเดลต้าระบาดหนักแทนอัลฟา
“หากพิจารณาสัปดาห์เดียววันที่ 21-27 มิถุนายน พบสายพันธุ์เดลต้า 16.69% เพิ่มมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร 1 ใน 3 เป็นสายพันธุ์เดลต้าถึง 32.39% ขณะที่ภูมิภาคเดลต้าอยู่ที่ 7.34% ดังนั้น หากเป็นแบบนี้ คาดว่า 2-3 เดือนสายพันธุ์เดลต้าในกทม.มากกว่าสายพันธุ์อัลฟา สรุปคือ เราคาดว่าไม่เกิน 2 เดือน เดลต้าจะมาแทนอัลฟา” นพ.ศุภกิจกล่าวและเปิดเผยว่า สายพันธุ์เดลต้า สัปดาห์นี้เพิ่มที่พะเยา 1 ราย เพชรบูรณ์ 1 ราย อุตรดิตถ์ 4 ราย อุทัยธานี 2 ราย นครสวรรค์ 11 ราย พระนครศรีอยุธยา 7 ชลบุรี 1 ราย ขอนแก่น 3 ราย ร้อยเอ็ด 3 มหาสารคาม 1 ราย กาฬสินธุ์ 6 ราย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ 11 ราย พระนครศรีอยุธยา 7 ชลบุรี 1 ราย ขอนแก่น 3 ราย ร้อยเอ็ด 3 มหาสารคาม 1 ราย กาฬสินธุ์ 6 ราย อุตรดิตถ์ เพิ่มอีก 23 ราย สกลนครเพิ่ม 22 ราย นครพนม 3 ราย บึงกาฬ 4 ราย เลย 20 ราย หนองคาย 2 ราย หนองบัวลำภู 12 ราย จะเห็นว่าเขตสุขภาพ 8 มีเกือบทุกจังหวัดส่วนใหญ่ได้ข้อมูลว่า เดินทางจากกรุงเทพฯ กลับบ้าน แคมป์คนงานก็อาจมี รัฐก็เข้าไปดูแล โฟกัสที่แคมป์ก่อสร้าง เพราะข้อมูลมีการแพร่ของเดลต้า

เดลต้าโผล่หน้า2คนข้ามมาจากมาเลย์
“น่าสังเกตว่า เดลต้าเดิมไม่มีในภาคใต้ แต่วันนี้นพบสุราษฎร์ 2 ราย จากการสืบข้อมูลเป็นคนข้ามมาจากรัฐเคดาห์ ส่วนกรุงเทพฯ เพิ่มมากที่สุด 331 ราย ส่วนใหญ่แคมป์คนงานเป็นคลังสต็อกใหญ่ๆ จะเจอสายพันธุ์นี้ด้วย ทำให้ทั้งสัปดาห์เพิ่ม 459 ราย” นพ.ศุภกิจกล่าว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

เจอเบตักทม.1ติดจากลูกจากรามาเยี่ยม
ส่วนสายพันธุเบต้า หรือแอฟริกาใต้
สัปดาห์นี้พบถึง 89 ราย ที่สุราษฎร์ธานี 1 ราย
แค่ยังรอยืนยันอีก 2 ราย นราธิวาส 84 ราย
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยระบาดเดิมมาก่อน ยะลา 2 ราย
พัทลุง 1 ราย กรณีนี้สัมพันธ์กับโรงเรียน
ส่วนกรุงเทพมหานครมี 1 ราย พบตั้งแต่วันที่
23 มิถุนายน แต่ไม่ได้มีต้นตอพบเชื้อ
ที่กรุงเทพฯเอง สอบสวนโรคพบเป็นแรงงาน
ในตลาดแห่งหนึ่ง ซึ่งถูกเดินทางมาจาก
นราธิวาส มาเยี่ยมพ่อแม่ เมื่อกลับไปแล้ว
ไม่สบายก็ตรวจเชื้อ กรมจึงมาตรวจเชื้อพ่อ
ที่กรุงเทพฯ เป็นบวก ขณะนี้อยู่ในความ
ดูแลแล้ว กำลังตรวจญาติอีก 2 คน เมื่อมี
รายเดียวเราอาจถือกอยู่

แอสตราสังวัคซิ่นให้สร.อีก1.3ล้านโดส

~ วันเดียวกัน นายเจมส์ ทีก ประธาน
บริษัทแอสตราเซนeca (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดเผยความคืบหน้าการส่งมอบวัคซิ่นให้
ประเทศไทยว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึง
เดือนมิถุนายน บริษัท แอสตราเซนeca
ส่งมอบวัคซิ่นให้ไทยแล้ว 4.7 ล้านโดส และ
ภายในสัปดาห์นี้ บริษัทแอสตรา จะส่งมอบ
วัคซิ่นแอสตราให้สร. 1.3 ล้านโดส ทำให้
ครบ 6 ล้านโดส ตามแผนจัดหาวัคซิ่น ชื่นชมว่า
แอสตราจะส่งมอบวัคซิ่นให้รัฐบาลไทยต่อเนื่อง
พร้อมเริ่มส่งออกไปประเทศต่าง ๆ ต้นเดือน
กรกฎาคมเป็นต้นไป แต่ 1 ใน 3 ของกำลัง
การผลิตวัคซิ่นในประเทศถูกสำรองไว้เพื่อ
ผลิตวัคซิ่นให้ไทย ตามคำสั่งซื้อรวม 61 ล้านโดส
ซึ่งคิดเป็นหนึ่งในสามของวัคซิ่น 180 ล้าน
โดสที่ผลิตโดยสยามไบโอไซแอนซ์ ส่วนกำลัง
ผลิตที่เหลืออีก 2 ใน 3 จะจัดสรรให้การผลิต
วัคซิ่นเพื่อส่งออกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในเดือนตุลาคม

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

‘ตาก’ป่วยพุ่ง!

ติดโควิด447รายในรง.เสื้อผ้า

คลัสเตอร์ใหม่ลาม5จว.
ปากน้ำป่วยเพิ่ม395ดับ3
ชลบุรี390/สมุทรสาคร295
ปัตตานีติดเชื้อมันเดียว178

สบค.เผย พบโควิดคลัสเตอร์ใหม่ 5 จังหวัด ตาก อ่วม โรงงานเสื้อผ้าติดเชื้อ 447 ราย “ระยอง” โผล่ คลัสเตอร์ 3 แห่ง สมุทรปราการติดเชื้อพุ่ง 395 เสียชีวิต อีก 3 ศพ ชลบุรีหนักติด 390 ราย โยง“แคมป์ ก่อสร้าง-ตลาด” สมุทรสาคร ติดใหม่ 295 ราย นนทบุรี สั่งปิด 2 ตลาดปากเกร็ด 3 วัน ปัตตานีติดเพิ่ม 178 ราย คุมเข้มด่าน หลายหมู่บ้านถูกล็อกดาวน์ ด้าน“เชียงราย-แม่ฮ่องสอน-พะเยา”

▶ ต่อ : ตาก -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

ตาก

สั่งคุมเข้มมาตรการเดินทางเข้า-ออก จากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวด

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.กล่าวช่วงหนึ่งว่า สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่ 28 มิถุนายน ได้แก่ กทม. 1,678 ราย ตาก 453 ราย สมุทรปราการ 395 ราย ชลบุรี 390 ราย สมุทรสาคร 295 ราย สงขลา 275 ราย นนทบุรี 222 ราย นครปฐม 197 ราย บั๊ตตานี้ 178 ราย สระบุรี 157 ราย

คลังสเตอร์ใหม่5จว./ตากติด447

ทั้งนี้ ได้พบคลังสเตอร์ใหม่ในหลายจังหวัด ประกอบด้วย จ.ตาก ที่โรงงานเสื้อผ้า อ.แม่สอด พบผู้ติดเชื้อ

447 ราย จ.สมุทรปราการ ที่โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ อ.เมือง 13 ราย จ.นครปฐม ที่โรงหมู ต.มาบแค อ.เมือง 3 ราย จ.สระบุรี ที่บริษัทผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อ.หนองแค 127 ราย จ.ระยอง ที่แคมป์คนงาน อ.เมือง 35 ราย บริษัทรับเหมาก่อสร้าง อ.เมือง 13 ราย และโรงแยกขยะ อ.ปลวกแดง 15 ราย

ขณะที่ กทม. มีคลังสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวัง 111 แห่ง ซึ่งพบผู้ป่วยภายใน 14 วัน แต่อย่างไรก็ตามมีคลังสเตอร์ที่มีแนวโน้มควบคุมการระบาดได้แล้ว เนื่องจากไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 28 วันขึ้นไป ถึง 19 คลังสเตอร์

ปากน้ำยังติดเชื้อพุ่ง395ตายอีก3

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ใน จ.สมุทรปราการ พบผู้ป่วยรายใหม่ 395 ราย ในพื้นที่ 310 ราย (ACF 45, WI 265) อ.เมือง 188 ราย อ.บางบ่อ 2 ราย อ.บางพลี 65 ราย อ.พระประแดง 53 ราย อ.พระสมุทรเจดีย์ 12 ราย อ.บางเสาธง 10 ราย รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 85 ราย

มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รายที่ 1 เพศชาย อายุ 38 ปี โรคประจำตัว โรคไต รายที่ 2 เพศ หญิง อายุ 59 ปี โรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและรายที่ 3 เพศ ชาย อายุ 66 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ยอดเสียชีวิตสะสม 156 ราย

ชลบุรีติดพุ่ง390โยงแคมป์-ตลาด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี(สสจ.ชลบุรี) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 390 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 8,072 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจากคลังสเตอร์แคมป์ก่อสร้างและตลาด 1.การค้นหาเชิงรุก คลังสเตอร์แคมป์ก่อสร้าง บริษัท แสตนคาร์ดเพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา (SPC)188 ราย 2.เก็บตกเชิงรุก คลังสเตอร์ ตลาดใหม่ อำเภอเมืองชลบุรี 22 ราย 3.ตรวจเฝ้าระวัง ตลาดอมร (นาเกลือ) อำเภอบางละมุง 17 ราย

อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 44 ราย 10.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 37 รายวันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 338 ราย ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้นจำนวน 4,232 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

สมุทรสาครติดใหม่เพิ่ม295ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครรายงานว่ วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 24.00 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สมุทรสาครระลอก ธันวาคม 2563 (ธันวาคม 2563-มีนาคม 2564) และระลอกเมษายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 295 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 24,689 ราย หายป่วย/จำหน่ายแล้ว 21,652 ราย เสียชีวิตสะสม 41 ราย

หนที่สั่งปิดตลาดปากเกร็ด3วัน

ช่วงเช้า นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทำการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาลนครปากเกร็ดและตลาดพิชัย จำนวนกว่า 500 คน ที่ลานจอดรถสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด หลังพบตลาดทั้ง 2 แห่ง มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลายสิบราย ทั้งนี้ หลังทางเทศบาลนครปากเกร็ด และอำเภอปากเกร็ด มีคำสั่งปิดตลาดทั้ง 2 แห่งเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 27 มิถุนายนถึง 29 มิถุนายน เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

อย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดต่อไป

ปัตตานีวันเดียวติดเพิ่ม 178 ราย

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี รายงานสถานการณ์ติดเชื้อของวันที่ 28 มิ.ย. พบสถิติใหม่ มียอดผู้ป่วย วันเดียวพุ่งอีก 178 คน ส่วนใหญ่พบผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเช้าได้นำรถพระราชทาน ลงเพื่อตรวจโควิด-19 ให้บริการ Swab ให้แก่นุเคราะห์คุณครูในโรงเรียนและชาวบ้านในหลายอำเภอของจ.ปัตตานี

ที่ด่านคัดกรองโควิด-19 เกาะหม้อแกง ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เป็นด่านประตูแรกก่อนเข้า 3 จังหวัด เจ้าหน้าที่ได้มีมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่จะตรวจรถทุกคันที่มีผู้โดยสาร หากพบเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะเรียกลงมา ก่อนวัดอุณหภูมิและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากเข้าข่ายเป็นผู้สัมผัส จะนำไปกักตัวทันที กรณีที่พบผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินการควบคุมสูงสุดและป้องกันโรค โดยการคุมไว้สังเกต ณ ที่พำนัก เป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางเข้ามายังพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนและห่างไกลหรือ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ นอกหมู่บ้าน/ชุมชนโดยเด็ดขาด หากพบเชื้อให้แยกกักหรือกักกันตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และให้ทำบัญชีรายชื่อผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้านชุมชนเพื่อรวบรวมส่งให้อำเภอบันทึกข้อมูลเข้าระบบด้วย

หลายหมู่บ้านถูกล็อกดาวน์

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 จ.ปัตตานี ได้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้ว หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ว่าสั่งล็อกดาวน์หมู่บ้านในอำเภอต่างๆ ประกอบด้วย อ.เมือง ลือควาน

5 ตำบล คือ ต.ปะกาฮารัง, ต.บานา, ต.บาราเฮาะ, ต. ตะลุโบะ, และ ต.คลองมานิง ส่วนอำเภอปะทิว ลือควาน 2 ตำบล ประกอบด้วย ต.ปล่องหอย, ต.กะรุบี และ อ.ไม้แก่น ลือควาน 1 ตำบล คือ ต.ตะโล๊ะไกรทอง ทั้งนี้ พื้นที่ล็อกดาวน์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ยังคงลงพื้นที่เร่งสำรวจคัดกรองเชิงรุก ขณะเดียวกันจังหวัดกำลังจะมีการเตรียมปิดอีกหลายหมู่บ้าน

เชียงใหม่เข้มคัดกรองคนเข้าออก

นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 52/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้าพื้นที่ จ.เชียงใหม่และผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และสมุทรสาคร และพื้นที่จังหวัดไชยแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา ถ้าจะเข้าพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ผู้ที่เดินทางจะต้องมีผลตรวจโควิดไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือได้รับวัคซีนแอสตราเซนคา 1 เข็ม ภายหลังจากได้รับวัคซีนเป็นเวลา 14 วัน หรือได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม สามารถเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ได้ โดยให้ผู้เดินทางดังกล่าวเฝ้าสังเกตอาการตนเองอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 942 ราย รักษาหายแล้ว 697 ราย กำลังรักษา 233 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 12 ราย

'พะเยา' เข้มหลังสั่งปิดแคมป์คนงาน

นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่าสำหรับมาตรการควบคุมกลุ่มแรงงาน และแรงงานต่างด้าว หลังจาก สบค. ได้มีการสั่งปิดแคมป์

แรงงานในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล และภาคใต้ จังหวัดพะเยาได้ออกคำสั่ง ดำเนินการวางระบบและมาตรการป้องกันโรค ประสานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อทำการคัดกรองการเดินทางอย่างเข้มงวด โดยให้อำเภอ แจ่ง อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการคัดกรอง ผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน ชุมชนทุกราย กรณีพบผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ควบคุมสังเกตอาการ 14 วัน และห่างไกลหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นอกหมู่บ้านชุมชนโดยเด็ดขาด

แม่ฮ่องสอน เข้มแรงงานกลับจากกทม.

นายสิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า เกี่ยวกับมาตรการรองรับ หลังข้อกำหนดเรื่องการปิดแคมป์คนงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซึ่งมีผลในวันนี้ในส่วน ของ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จังหวัดได้ให้ดำเนินการวางระบบและมาตรการป้องกันโรค ให้ประสานการปฏิบัติกับฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางอย่างเข้มงวด รวมทั้งมอบหมายนายอำเภอ เพื่อแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือในการติดตาม ค้นหา และคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชนทุกราย

'แพนเล็ก' ติดโควิดคาดติดคนในบ้าน

วันเดียวกัน "แพนเล็ก-เขมนิง" ศิลปินดารานักแสดงดังได้โพสต์แจ้งผลหลังจากที่พบว่า มีสมาชิกในครอบครัวได้รับเชื้อโควิด-19 ทราบผลในวันที่ 26 มิถุนายน ทำให้ "แพนเล็ก" เข้ากักตัวตรวจโควิด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ช่วงกลางวัน และทราบผลตอนเย็น ว่าเป็นผลบวก หลังทราบผล ทำให้เพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ติดตามเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**อิสราเอลจี้ฉีดวัคซีน
หลังโควิดระบอดหนัก
อิตาลีไม่บังคับใส่แมส
อ้างเป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำ**
ทั่วโลกอ่วม ป่วยโควิดพุ่งกว่า 181
ล้านคน ตายทะลุ 3.93 ล้านศพ ด้าน
นายกฯ อินเดีย วอน ปชช.อย่าล้งเล
ฉีดวัคซีน ส่วนเกาหลีใต้ ผลิตวัคซีน
สปูตนิคไลท์ ป้อนให้รัสเซีย นายกฯ
อิสราเอล จี้วัยรุ่นเข้ารับวัคซีน
หลังจากสายพันธุ์เดลต้า ระบอดหนัก
▶ ต่อ : ทั่วโลก -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

ทั่วโลก

ขณะที่อิตาลี ประกาศไม่ต้องการสวมแมส ซึ่งเป็นประเทศเสี่ยงต่ำ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ว่ามีผู้ติดเชื้อรวม 181,848,806 คน ผู้เสียชีวิตรวม 3,938,554 คน และรักษาหายรวม 166,361,574 คน

วันเดียวกัน สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า นายเรนทรา โมตี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ได้ออกมากระตุ้นให้ประชาชนเอาชนะความลังเลใจในการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และอย่าหลงเชื่อข่าวลือเกี่ยวกับวัคซีน ขอให้วางใจในนักวิทยาศาสตร์ และมีประชาชนจำนวนมากที่ฉีดวัคซีนแล้ว คนก็ฉีดวัคซีนแล้ว 2 โดส มารดาคนอายุเกือบ 100 ปี ก็ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้วเหมือนกัน จึงขอให้ประชาชนอย่าเชื่อข่าวลือใดๆ ซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นหนทางเดียวในการป้องกันตนเองจากโรคร้ายนี้ที่ถึงแก่ชีวิต

ด้านกระทรวงสาธารณสุขกลางของอินเดียระบุว่าอินเดียจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวไปแล้วกว่า 321 ล้านโดส ทว่ายังมีประชากรวัยผู้ใหญ่ที่ฉีดครบโดสเพียงร้อยละ 5.6 เท่านั้น ทั้งนี้ นายโมดี ยังคงจัดประชุมประเมินโครงการฉีดวัคซีนอย่างค่อเนื่อง พร้อมกับเรียกร้องบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ขยายเวลาการดำเนินโครงการ สำหรับอินเดีย เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ตั้งแต่ วันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา โดยใช้วัคซีนที่ผลิตในประเทศ 2 ตัว คือโควิซิลด์ ซึ่งเป็นวัคซีนของแอสตราเซนeca-ออกซฟอร์ด ที่ผลิตโดยสถาบันเซรุ่มอินเดีย และโควาซิน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภารัด ไบโอเทค และสภาวิจัยทางการแพทย์แห่งอินเดีย รวมทั้งยังใช้ขางานวัคซีนสปุตนิก วี ของรัสเซียด้วย

เวชภัณฑ์ของเกาหลีใต้ ประกาศแผนผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา-19 ของรัสเซีย ที่มีชื่อว่าสปุตนิกโกลด์เป็นวัคซีนฉีดเพิ่มเติม โดยมียอดตัวอย่างเดือนสิงหาคมนี้ และตั้งเป้าผลิตได้ 30 ล้านโดส ภายในสิ้นปี โดยก่อนหน้านี้ กองทุนความมั่งคั่งแห่งรัสเซียได้ทำข้อตกลงผลิตวัคซีนกับจีแอลราฟา บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของเกาหลีใต้ เพื่อผลิตวัคซีนปีละกว่า 150 ล้านโดส โดยบริษัทผลิตวัคซีนสปุตนิกโกลด์ ไปพร้อมๆ กับวัคซีนสปุตนิก วี ที่จะผลิตให้ได้เดือนละ 100 ล้านโดส เพื่อส่งออก ปัจจุบันเกาหลีใต้อนุมัติวัคซีน 4 ขนาน ได้แก่ แอสตราเซนeca ไฟเซอร์ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และโมเดอร์นา แต่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาอนุมัติการใช้วัคซีนสปุตนิก วี และสปุตนิกโกลด์

ส่วนที่ประเทศอิสราเอล สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นายนาฟตาลี เบนเน็ตต์ นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เรียกร้องกลุ่มวัยรุ่น ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงจากการระบาดในท้องถิ่นของไวรัสชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์เดลต้า

เบนเน็ตต์ระบุว่า อัตราการฉีดวัคซีนของอิสราเอลเพิ่มขึ้น 3 เท่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากประมาณ 3,000 คนต่อวัน อยู่ที่ประมาณ 10,000 คน แต่ตัวเลขดังกล่าวยังไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนเป็น 3 เท่าอีกครั้ง ให้อยู่ที่ 30,000 คนต่อวัน และนั่นเป็นไปได้ โดยรัฐบาลตั้ง โรนินูมา อติดยาพลกกองทัพบก กำกับดูแลการเดินทางข้ามพรมแดนอิสราเอล เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเชื่อมโยงกับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขอิสราเอล ประกาศคำแนะนำกลุ่มวัยรุ่นอายุ 12-15 ปี ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันอิสราเอลกลับมาบังคับใช้ข้อกำหนดสวมหน้ากากอนามัยพื้นที่ในร่ม ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน โดยมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 113 คน

ขณะที่ กระทรวงสาธารณสุขอิตาลี

ประกาศไม่ต้องการสวมหน้ากากอนามัยและเป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายนนี้ โดยระบุว่าทั้ง 20 แคว้นของอิตาลี เป็นพื้นที่สีขาว คือเสี่ยงต่ำในระบบจัดลำดับสีตามการประเมินความเสี่ยง สอดรับกับสภาพอากาศที่คลื่นความร้อนทำให้ทางใต้ของอิตาลี มีอุณหภูมิทะลุ 40 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม นายโรแบร์โต สเปร์ริงา รัฐมนตรีสาธารณสุข กล่าวเตือนว่า ยังต้องระมัดระวังและป้องกันเนื่องจากมีไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆ สงครามครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุด

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

เยียวยาล็อกดาวน้ลูกจ้าง-นายจ้าง
จ่าย '7.5 พันล.'

ตู้ช่วยแคมป์-ร้านอาหาร-พับ
ป้อมล้นคมอยู่-แรงงานกลับ
ผวาเชื้อโควิด-รง.นนท์ป่วย
เริ่มแล้ว 'ป่วยกักตัวอยู่บ้าน'
ติดใหม่ 5,406 คน ตายอีก 22
มีคู่ประชุม ศบค.สั่งเยียวยา 6 จว.ถูกล็อกดาวน้ ใช้เงินกองทุน
ระกันสั่งคมจ่ายนายจ้าง 3 พัน ลูกจ้าง 2 พัน (อ่านต่อหน้า 5)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้า ๕ (ต่อจากหน้า ๑)

ต่อจากหน้า 1

เยียวยาล็อกดาวน์

บิกตูเรียกถกเยียวยา-ล็อกจว.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน ที่ตึก กักตึบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. เป็นการด่วนเพื่อหา มาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจ ภายหลังจาก มีคำสั่งยกระดับมาตรการเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัด ชายแดนใต้ รวมทั้งหมดรวม 10 จังหวัด จาก เดิมกำหนดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอน เฟอร์เรนซ์

ที่ประชุมรับทราบรายงานจากสภา พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายหลังจากประกาศศกยระดับ มาตรการ ประเมินว่าจะมีจังหวัดที่ได้รับผล กระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ 4 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้ง การพิจารณารูปแบบการเยียวยาผู้ได้รับผล กระทบจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในระบบ ประกันสังคม เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 คาดว่าภาครัฐจะพิจารณาให้ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เดิม 1-2 พันบาทต่อเดือน รวมถึงให้กองทุน ประกันสังคมจ่ายค่าทดแทนกรณีเหตุสุดวิสัย ร้อยละ 50 ในระยะเวลา 1 เดือน ขณะที่ผู้ ประกอบการและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบ คาดว่าจะเป็นรูปแบบจ่ายค่าทดแทนในสาขา ที่ได้รับผลกระทบ

จัด 7.5 พันล.ช่วยนายจ้าง-ลูกจ้าง

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์แถลงภายหลังว่า ขอ ชี้แจงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ คำสั่งฉบับที่ 25 ที่ประชุมหารือทั้งภาครัฐ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และโรงเรียนแพทย์ ยืนยันว่ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี (ครม.) และ ส่วนราชการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย นำมาพิจารณาทุกครั้ง วันนี้อยู่สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค มีผลกระทบใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯและปริมณฑล จำเป็น ต้องมีการแก้ไขปัญหาดังนี้ รวมถึงระยะต่อไป เพื่อให้เกิดความทั่วถึงในหลายกิจกรรม อาจจะมีมาตรการใหม่ๆ ออกมาอีก อย่างวัน

ส่วนราชการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย นำมาพิจารณาทุกครั้ง วันนี้อยู่สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค มีผลกระทบใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯและปริมณฑล จำเป็น ต้องมีการแก้ไขปัญหาดังนี้ รวมถึงระยะต่อไป เพื่อให้เกิดความทั่วถึงในหลายกิจกรรม อาจจะมีมาตรการใหม่ๆ ออกมาอีก อย่างวัน นี้ทำโครงการคนละครึ่ง โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะออกไปตามกำหนดการเดิม เป็นมาตรการ การเยียวยา

นายกฯกล่าวว่า วันนี้เน้นการลดผลกระทบในระยะเวลา 1 เดือน รัฐบาลได้เตรียม งบประมาณเป็นเงินจากเงินกู้และเงินจาก กองทุนประกันสังคมรวมแล้วจำนวน 7,500 ล้านบาท ระยะเวลา 1 เดือน เร่งดำเนินการ ใน 6 จังหวัด รวม 3 หมวด ประกอบด้วย เรื่องของการก่อสร้าง ที่พักแรม บริการด้าน อาหาร สถานบันเทิงและนันทนาการ มีผล กระทบจำนวนมากพอสมควร รัฐบาลมีมติจะ จ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับลูกจ้างในระบบประกัน สังคมตัวเลขคร่าวๆ ประมาณ 2,000 บาทต่อ คน และนายจ้างในระบบประกันสังคมตาม จำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อคน ไม่เกิน 200 คน สรุปว่ารัฐบาลจะดูแลทุกกลุ่มที่ได้รับผล กระทบในระยะเวลา 1 เดือนที่ได้ประกาศปิด ไปแล้ว การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแบ่ง เป็นระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 จะมี พื้นที่จังหวัดอื่นตามมา

สั่งทบท.ส่งอาหารดูแลคนงาน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ส่วนปัญหา แรงงานทยอยกลับบ้าน สั่งการให้ทหาร ตำรวจ และพลเรือนเข้าดูแลป้องกัน การเคลื่อนย้ายกลับบ้าน วิตกว่าจะไปแพร่เชื้อใน ที่อื่น เชื่อว่าไม่มีใครอยากกลับบ้าน กลับไป ต้องถูกพื้นที่ควบคุมให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนด และไม่มียาน แต่วันนี้อยู่ในเคสเดอร์ตีควบคุม ได้ มีการจ่ายชุดเซี่ยงไฮ้ของกระทรวง แรงงานอยู่แล้ว 50 เปอร์เซนต์ อาหารการ กินก็มีให้

“ผมเป็นห่วงในวันนี้คือร้านอาหาร เฉพาะร้านอาหารรายย่อยที่ปกติคนค่อนข้างระมัดระวังเรื่องโควิดระบาดอยู่แล้ว จึง ขอความร่วมมือไปยังสมาคมก่อสร้างกับผู้ ประกอบการร้านอาหารต่างๆ เพื่อประกอบ อาหารและจัดส่งไปยังสถานประกอบการ และแคมป์คนงานต่างๆ เพื่อมีรายได้เป็นอีก ทางเลือกหนึ่ง เรื่องนี้ ทบท.รับเรื่องไปแล้ว แน่นนอนว่ายังมีคนไม่สบายใจหรือยังไม่ พอใจ ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลจำเป็นต้องบริหาร งานให้เป็นระบบไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหา” นายกฯกล่าว

ช่วยบริษัทคนงานไม่เกิน 200 คน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบ ร่วมกันจะนำข้อสรุปทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในวันที่ 29 มิถุนายน นอกจากดูแล ลูกจ้างแล้ว จะต้องดูแลนายจ้างด้วย ส่วน นายจ้างที่รายได้ขาดหายไปจะชดเชยตาม จำนวนลูกจ้างที่มีอยู่ มีรายละเอียดอีกมากพอ

ผู้ประกอบการจะไม่ได้ แต่ต้องไม่เกิน 200 คน ต้องยอมรับว่าใช้เงินมหาศาล ในที่ประชุม คิดอย่างละเอียดรอบคอบกว่า 3 ชั่วโมง ต้อง ใช้เวลาในการทำความเข้าใจบ้าง

ผู้สื่อข่าวถามว่า ผู้ที่จะได้รับการเยียวยา เข้าข่ายลักษณะใด นายกฯกล่าวว่า กรณีหยุด งานจากเหตุสุดวิสัยจะได้รับเงินเยียวยา 50 เปอร์เซนต์ แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ รัฐบาลจะเข้าไป สมทบเพิ่มให้อีก ส่วนโครงการคนละครึ่งที่มี ชาวว่าจะเลื่อนนั้น ยืนยันว่ายังไม่เลื่อน รวม ถึงโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ไม่ได้มีเลื่อนอะไรทั้งสิ้น

เมื่อถามว่า ผู้ประกอบการถูกคำสั่งไม่ให้นัก กินในร้าน จะผ่อนปรนในห้าง 25 เปอร์เซนต์ ได้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ต้องขอเวลา ดูก่อน แต่รัฐบาลก็สมทบเงินเยียวยาให้อยู่ แล้วในช่วง 1 เดือนนี้ได้หมด ถึงบอกว่าขอ ดู 1 เดือน และในระยะเวลา 1 เดือน จะดูในช่วง เวลา 15 วันด้วย จะต้องประมาณการว่าหาก ติขึ้นจะทำอย่างไร อย่างวันนี้ สถานประกอบการ ที่มีความก่อสร้างก็เดือดร้อน ต้องพิจารณา เป็นกรณีไป กรณีไหนที่หยุดได้ชั่วคราวขอให้ หยุดไปก่อน แต่กรณีไหนที่ต้องทำงานต่อทาง ด้านเทคนิค เช่น การทำอุโมงค์หรือก่อสร้าง ที่ได้ขึ้นชั้นไปแล้ว ต้องมีเวลาการเซตตัวอะไร ประมาณนี้ ต้องขออนุมัติขึ้นมา ศบค.กำลัง พิจารณา รู้ถึงความเดือดร้อนไปทั้งหมด พวก เราก็เดือดร้อนไปไม่น้อยกว่า เพราะต้องคิดว่า ทำอย่างไรจะให้คนดำรงชีวิตได้ในช่วงนี้ อยากร ฝากว่าหลายประเทศเดือดร้อนยิ่งกว่าเรา

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๕ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

ตัวเลขติดเชื้อพุ่งเหตุตรวจเชิงรุก

เมื่อถามว่า มีการประเมินหรือไม่ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันที่สูงขึ้นจะเบาลงในช่วงไหน พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ต้องยอมรับในหลักการ ถ้าไม่ค้นหาเชิงรุกตัวเลขก็ไม่ขึ้น ค่าแนะนำของหมอให้ค้นหาเชิงรุกก็ต้องเจอ หลายคนติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ คนบางส่วนแข็งแรงแต่เชื้อไปแพร่คนอื่น ฉะนั้น เมื่อมีการตรวจค้นเชิงรุกต้องยอมรับตัวเลขที่เพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ต้องดูในส่วนของผู้ที่รักษาหายรายวันว่ามีจำนวนเท่าไร สมมติว่าอย่างวันนี้ตัวเลขสูง 5,000 ราย แต่รักษาหายกว่า 3,000 ราย ต้องไปบริหารจัดการว่าอย่างไร พื้นที่ไหนที่มีการแพร่ระบาดก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องวัคซีน ด้ปรับตัวเลขอย่างไรภาคลเวลา ไม่ได้ทำงานรายวันแต่คิดกันเป็นระบบ บางครั้งอาจมีปัญหาบ้าง ต้องเห็นใจ

“รัฐบาลนี้ผมขอยืนยันดูแลเต็มที่ และรับฟังความเห็นของทุกคน ชอบ ไม่ชอบ ผมก็ฟังและนำมาดูทั้งหมด ต้องดูว่าอันไหนที่ทำได้

ที่มีการแพร่ระบาดก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องวัคซีน ด้ปรับตัวเลขอย่างไรภาคลเวลา ไม่ได้ทำงานรายวันแต่คิดกันเป็นระบบ บางครั้งอาจมีปัญหาบ้าง ต้องเห็นใจ

“รัฐบาลนี้ผมขอยืนยันดูแลเต็มที่ และรับฟังความเห็นของทุกคน ชอบ ไม่ชอบ ผมก็ฟังและนำมาดูทั้งหมด ต้องดูว่าอันไหนที่ทำได้ก็รับมา แต่ถ้าไม่ป็นประโยชน์ ก็ไม่ยกจะดู ถ้าในเชิงสร้างความเกลียดชังความขัดแย้งมากๆ ไม่เกิดประโยชน์ เวลานั้นบ้านเมืองต้องเป็นอย่างนี้ ไม่รังเกียจใครเลย เพราะผมถือว่าทุกคนเป็นคนไทย หลายๆ อย่างผมก็เสียใจอยู่เหมือนกัน ที่หลายๆ คนก็ใช้วาจา กิริยาไม่สุภาพ มั่นครวหรือไม่ประเทศไทยในวันนี้ ไม่อยากจะทำ และผมก็อดทนอยู่แล้ว” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

เมื่อถามว่า การเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน ลงไปดูเรียบร้อยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่มีปัญหาอะไร ยืนยันวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เปิดรับนักท่องเที่ยว และนายภจะลงในพื้นที่วันที่ 1 กรกฎาคมตามเดิม ทุกคนต้องช่วยกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องเตียงสามมที่ยังเป็นปัญหาไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย ผู้ป่วยต้องรอเตียงหลายวัน นายภกล่าวว่า เรื่องนี้กำลังดำเนินการอยู่ ต้องคลี่คลายตรงนีไปตรงโน้น วันนี้เร่งเพิ่มเตียงสีแดง เห็นมีข่าวหนีไปต่างจังหวัด เขาก็กไว้อย่างนั้น เป็นการย้ายคนไปที่ไหนที่นี้ แต่ท้ายที่สุดต้องเตรียมการ เพราะรู้อยู่แล้วว่ามาตรฐานด้านสาธารณสุขรับคนได้เท่าไรในสถานการณ์ปกติ เมื่อมีสถานการณ์โควิดก็หลักพัน ยอดสะสมมีอีกเท่าไร และกลับบ้านไปอีกแล้วเท่าไร ตอนนี้เหลือประมาณ 40,000 ราย ที่อยู่ในระบบรักษา รัฐบาลรองรับตรงนี้ อยู่ และสั่งการให้เตรียมรับสีแดงให้มากขึ้น

ไม่หวั่นมือปล้-รบ.เข้มแข็ง

ผู้สื่อข่าวถามว่านายภหวั่นไหวหรือไม่กับการวิพากษ์วิจารณ์และการชุมนุมขับไล่ในขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวพร้อมเอามือตบไปที่หน้าอกว่า “ผมจะหวั่นไหวอะไร ผมยืนอยู่ตรงนี้ ผมไม่เคยหวั่นไหวอะไรทั้งสิ้น ผมเคยบอกแล้วว่าผมจะทำของผมให้ดีที่สุด ตราบใดที่ผมยังทำได้ก็แค่นั้น ผมรักประชาชน รักอย่างเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ ผมไม่ต้องการอะไรจากเขา มีอะไรให้ผมดูแล้วเขาได้มากที่สุด ผมจะร่วมมือกับทุกท่าน ทุกคนช่วยกันหมด ณ ตอนนี วันนีรัฐบาลช่วยกัน รัฐบาลเป็นหนึ่งในเดียวเรื่องอื่น เรื่องสภา อะไรก็ว่ากันไป รัฐบาลเป็นหนึ่งในเดียวในการดูแลประชาชนตรงนี้ ต้องมาดูผลงานที่ ครม.เขาทำมา เข้าใจหรือไม่”

ทั้งนี้ ภายหลังการแถลงข่าว พล.อ.ประยุทธ์ได้หันมามือขอบคุณรองนายกฯ รัฐมนตรี พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกล่าวว่า “ขอขอบคุณทุกคน ครม.ไม่ได้หลับได้นอน ไม่ได้หยุดทุกวัน”

นายกฯยังหลดพด‘นะจ๊ะ’

แถลงต่อสื่อมวลชน ได้พูดคำว่า “นะจ๊ะ” อยู่หลายครั้ง ทั้งนี้ ก่อนหน้าเมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา นายภได้แถลงผลการประชุม ศบค.มีมติให้ปิดแคมป์แรงงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 จังหวัด มีคำพูด “นะจ๊ะ” และหลุดหัวเราะระหว่างการแถลงข่าว ทำให้หลายฝ่ายรวมถึงกระแสโซเชียลมีเดียตำหนิการแถลงข่าวของนายภต่อสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 และผู้เสียชีวิตที่มีตัวเลขสูงอยู่ไม่เหมาะสม

ติดเชื้อเพิ่ม5,406-ดับ22ราย

ขณะที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) รายงานสถานการณ์ประจำวันยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ว่าสถานการณ์ระบาดโควิดประเทศไทยอยู่อันดับ 76 ของโลก ยอดติดเชื้อรวมแตะ 5,406 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อในประเทศ มาจากต่างประเทศ 18 ราย แยกเป็นติดเชื้อใหม่ 5,397 ราย ในเรือนจำที่ต้องขัง 9 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,343 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน อยู่ที่ 220,990 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาอยู่ 45,648 ราย ในโรงพยาบาล 19,386 ราย โรงพยาบาลสนาม 26,262 ราย วันนี้มีการหรือกั้นจะอย่างไรให้ตัวเลขในโรงพยาบาลลดน้อยลง เพราะว่าการกั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นวันนี้มีการหนัก 1,806 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 510 ราย

สรุปผลการฉีดวัคซีน ฉีดไปแล้ว 9,147,512 โดส เข็มที่ 1 จำนวน 6,537,851 โดส แยกเป็น ชิโนแวค 3,499,126 โดส แอสตราเซนเนกา 3,036,651 โดส ชิโนฟาร์ม 2,074 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 2,609,661 โดส แยกเป็น ชิโนแวค 2,552,474 โดส แอสตราเซนเนกา 57,187 โดส ชิโนฟาร์ม 1 โดส

ส่วนการเสียชีวิต 22 คน อยู่ที่ กทม. จำนวน 10 ราย สมุทรปราการ 3 ราย ที่เหลือพบจังหวัดละ 1 ราย ได้แก่ นครราชสีมา เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ระยอง ปทุมธานี ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สงขลา และสุราษฎร์ธานี แบ่งเป็น ชาย 13 ราย หญิง 9 ราย ค่ากลางอายุลงมาต่ำ 59.5 ปี ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล 7.5 วัน

ส่วน 10 จังหวัดมียอดติดเชื้อใหม่สูงสุดรายวัน กทม.ยังสูงสุด 1,678 ราย ตาก 453 ราย เป็นกลุ่มก้อนใหญ่จากโรงงานเสื้อผ้าสมุทรปราการ 395 ราย ชลบุรี 390 ราย สมุทรสาคร 295 ราย สงขลา 275 ราย นนทบุรี 222 ราย นครปฐม 197 ราย ปัตตานี 178 ราย และสระบุรี 157 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๕ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

เผ่าระวังคลัสเตอร์กรุง112แห่ง

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า กทม.มีคลัสเตอร์เผ่าระวัง 112 แห่ง ทั้งของเดิมของใหม่ผสมกัน มีกลุ่มเผ่าระวังที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ใน 14 วัน 15 แห่ง ได้แก่ เขตดอนเมือง แคมป์ก่อสร้าง, เขตลาดพร้าว พาร์ตเมนต์ ห้างค้าปลีก แคมป์ก่อสร้าง, เขตบางซื่อ โกดังสินค้า

งาน, เขตดุสิต โชตก่อสร้าง, เขตห้วยขวาง ชุมชนโรงปูน, เขตคลองสามวา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ, เขตหนองจอก ตลาดหนองจอก, เขตมีนบุรี ตลาดมีนบุรี, เขตบางคอแหลม แคมป์ก่อสร้าง, เขตยานนาวา โรงงานเย็บผ้า, เขตวัฒนา สถานทูต และเขตสาทร ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ และมีแนวโน้มควบคุมการระบาดได้ 19 แห่ง ได้แก่ เขตจตุจักร บริษัทท้าวไร่ โรงงานน้ำแข็ง, เขตลาดพร้าว บริษัทประกันย่านลาดปลาเค้า, เขตหลักสี่ แคมป์ก่อสร้าง, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ชุมชนวัดโสมนัส, เขตราชเทวี บริษัทลินเชื่อ, เขตประเวศ ร้านเฟอร์นิเจอร์, เขตปทุมวัน ชุมชนปอนโก, สาทร บริษัทขายตรงตึกเอมโพรีคอนโด, สวนหลวง ชุมชนไมราวรรณ, วัฒนา แคมป์คนงานก่อสร้าง 2 แห่ง, บางคอแหลม แคมป์ก่อสร้าง, คลองเตย ที่พักคนงานก่อสร้าง, ทวีวัฒนา ชุมชนแออัดซอยสุพจน์ อูทิศ, บางพลัด แคมป์ก่อสร้าง, บางแค เนอร์สซิงโฮม 3 สาขา และทุ่งครุ โรงงานตัดเย็บผ้า

ส่วนของต่างจังหวัดพบ 7 คลัสเตอร์ใหม่ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ตาก อ.แม่สอด โรงงานเสื้อผ้า 447 ราย, สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ 13 ราย, นครปฐม อ.เมืองนครปฐม โรงหมุดมามแค 38 ราย, สระบุรี อ.หนองแค บริษัทผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 127 ราย และระยอง อ.เมืองระยอง แคมป์ก่อสร้าง 35 ราย บริษัทรับเหมาก่อสร้าง 13 ราย โรงแยกขยะ 15 ราย ส่วน 12 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี ภูเก็ต นราธิวาส สงขลา สตูล กระบี่ พัทลุง พังงา นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี ยังพบกลุ่มก้อนจากมกราคม 4 แห่ง โรงเรียนปอเนาะ 5 แห่ง รวมยอดสะสม 643 ราย

ติดเชื้อมีขึ้นหลายจว.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ด้านจังหวัดอื่นๆ ที่พบติดเชื้อมีขึ้นต่อเนื่อง เช่น ชลบุรี อ.ศรีราชา แคมป์ก่อสร้าง 2 แห่ง จำนวน 389 ราย, สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน บริษัทอุตสาหกรรมเสื้อผ้า 24 ราย อ.เมืองสมุทรสาคร โรงงานผลิตภัณฑ์ยาง 16 ราย, สงขลา 7 อำเภอ โรงงานอาหารทะเลกระป๋อง 485 ราย, นนทบุรี อ.โทรนัย บริษัทผลิตเทียน 69 ราย, นครปฐม อ.สามพราน โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 84 ราย, สระบุรี อ.หนองแค บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 72 ราย, ระนอง อ.เมืองระนอง แพปลา 1,110 ราย, ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน โรงงานลับประด 679 ราย, ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี ค่ายทหาร 87 ราย อ.บ้านโป่ง โรงงานขนม 31 ราย, จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร 25 ราย, ระยอง อ.แกลง ฟาร์มเห็ด 122 ราย และมี 9 จังหวัดที่ผู้ติดเชื้อมีขึ้นได้แก่ ภูเก็ต พังงา ลำพูน อ่างทอง เพชร อำนาจเจริญ อุทัยธานี แม่ฮ่องสอน และบึงกาฬ

“สรุปสถานการณ์ในไทย เป็นการกระจุกตัวใน กทม. ปริมณฑล และภาคใต้บางส่วน วันนี้มีกระจุกตัวที่ตาก โรงงาน สถานประกอบการ และแคมป์คนงานก่อสร้าง ยังเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

‘อนุทิน’ แจงสส.พื้นที่รับคนไหลออก

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ สธ. พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมทางไกลร่วมกับผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(นพ.สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) เพื่อวางแนวทางรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อมีไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 มีผู้ป่วยติดเชื้อมีขึ้นจำนวนมาก

นายอนุทินกล่าวว่า แต่ละจังหวัดจะมีระบบรักษาพยาบาล ให้ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ ทั้ง 12 เขต บริหาร รพ.ทุกแห่ง หากมีความจำเป็นต้องใช้เตียง อุปกรณ์ ห้องรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เรียงสามารถบริหารจัดการดูแลได้ ส่วนเรื่องยาดูแลอาการผู้ป่วยโควิด-19 ขณะนี้ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อก.) รายงานว่า อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อผลิตในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ ยาฟาเวียร์ คาดว่าจะทราบผลกลางเดือนกรกฎาคมนี้ เริ่มผลิตในเดือนสิงหาคม ผลิต 2 ล้านเม็ดต่อเดือน เป็นช่วงเริ่มต้นที่นำมาเป็นส่วนเสริมจากที่มีการนำเข้า” นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวว่า สำหรับนโยบายดังกล่าว ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว แต่วันนี้จะเน้นให้แต่ละพื้นที่ดูแลเขตตัวเอง เผ่าระวังเดินทางเข้าพื้นที่ อย่างไรก็ดีเกิดขึ้นเมื่อปี 2563 ที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานเดินทางกลับภูมิลำเนา การกลับไปจะทำให้การควบคุมดูแลในแต่ละจุด ผ่านระบบจังหวัด ระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) น่าจะทำได้ดีขึ้น แรงงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนานั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นๆ เช่น ให้กักตัวในสถานกักกันโรคท้องถิ่น โดยเฉพาะคนต่างถิ่น ไม่ต้องไปติดถึงเรื่องค่าใช้จ่าย หากเป็นแรงงานผิดกฎหมาย นายจ้างต้องดูแลด้วย

(อ่านต่อหน้า 6)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้า ๖ (ต่อจากหน้า ๕)

ต่อจากหน้า 5

เยี่ยมยาล็อกดาว

นายอนุทินกล่าวอีกว่า จะไปหารีอกับเจ้าของพื้นที่ตั้ง รพ.บุษราคัม เพื่อขอใช้พื้นที่ ต่อ จากที่ขอใช้พื้นที่ได้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ขณะนี้ได้เปิดออลส์เพิ่มเพื่อขยายเตียงให้ได้ อีกหลายพันเตียง ส่วนของกองทัพที่ใช้มณฑลทหารบกที่ 11 จัดตั้งเป็น รพ.สนาม มทบ.11 ก็จะมีการตั้งเตียง Cohort-ICU ด้วย คาดว่ารองรับได้ 180 กว่าเตียง

ด้าน นายสาธิตกล่าวว่า แนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่บ้าน จะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบุคลากรแพทย์ และอยู่ในระบบการตรวจสอติดตามอาการ หากอาการเปลี่ยนแปลงก็มีระบบส่งต่อไปรักษาด้วย รพ. เริ่มแล้ววันนี้ เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ

เผยแยกผู้ติดเชื้อกักตัวที่บ้าน

นพ.สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงแนวทางการผู้ติดเชื้อโควิด-19 พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กลุ่มที่ไม่มีอาการ สามารถกักตัวอยู่บ้านเพื่อการแยกกักที่บ้าน หรือ โฮม ไอโซเลชัน (Home Isolation) ว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยที่รอเตียงวันละ 400-500 รายใหม่ ตกค้างเกือบ 1,000 ราย แนวทางผู้ป่วยแยกกักที่บ้าน หากไม่จำเป็นก็จะไม่ยอมใช้ เพราะต้องมีการดูแลผู้ป่วยใกล้ชิดเพื่อป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ 1.หากไม่มีระบบติดตามที่ดี หากผู้ป่วยอาการแย่ลง ก็จะไม่มีคนดูแลส่งต่อ ขณะนี้มีผู้ป่วยต้องรอเตียง

ก็จะเหมือนการแยกกักโดยปริยาย ตรงนี้ต้องมีการดูแลเพื่อไม่ให้อาการแย่ลง 2.หากแยกกักไม่ดี คนที่บ้านก็จะติดเชื้อ ดังนั้น หากเรา มีการดูแล ก็จะป้องกันการติดเชื้อหรืออาการที่รุนแรงมากขึ้นได้

จะใช้สำหรับผู้ป่วยระหว่างรอเตียงเพื่อการรักษา หรือผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล (รพ.) แล้วอาการดีขึ้นใน 10 วันก็จะมีแนวทางให้กลับบ้านแยกกักที่บ้านต่ออีก 4 วัน แต่จะไม่ใช้กับทุกรายต้องดูบริบทของผู้ป่วย บริบทสิ่งแวดล้อมและความสมัครใจของผู้ป่วยเป็นหลัก ขณะนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อนุมัติวงเงินค่าใช้จ่าย คือ 1.การซื้ออุปกรณ์ผู้ป่วยแยกกัก เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ที่วัดอุณหภูมิร่างกาย ยาดูแลรักษา ยาฟ้าพิราเวียร์ ระบบการดูแลผู้ป่วยทางไกล และ 2.สนับสนุนโรงพยาบาล วันละ 1,000 บาทต่อราย เพื่อเป็นค่าติดตามและค่าอาหาร 3 มื้อส่งให้กับผู้ป่วย

กำหนดผู้ที่มีสิทธิกักตัวบ้าน

นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า จะหารีอ่วมกับเอ็นจีโอ หรือชุมชนเพื่อจัดทำระบบสังคม เหมาะกับผู้ป่วยแยกกักในคอนโดเนียม อยู่บ้านเดี่ยว หรือมีห้องแยกของตัวเอง กลุ่มผู้ติดเชื้อที่แยกตัวได้ที่บ้าน ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 60 ปี ป่วยไม่มีอาการ สุขภาพแข็งแรง อยู่คนเดียว หรือ มีผู้ช่วยที่พักไม่เกิน 1 คน ไม่มีภาวะอ้วน ดัชนีมวลกาย มากกว่า 30 กก./ม. 2 หรือ น้ำหนักตัวมากกว่า 90 กก. ที่สำคัญที่สุด ไม่ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไต

ภาวะอ้วน ดัชนีมวลกาย มากกว่า 30 กก./ม. 2 หรือ น้ำหนักตัวมากกว่า 90 กก. ที่สำคัญที่สุด ไม่ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ และ

โรคอื่น ๆ ตามดุลพินิจของแพทย์ และผู้ป่วยสมัครใจ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1.ห้ามผู้ใดมาเยี่ยมบ้าน 2.ไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสกับผู้อื่นสูงอายุน้อยกว่า 65 ปี หรือเด็ก 3.แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น หากแยกห้องไม่ได้ ควรแยกที่นอนให้ห่างมากที่สุด 4.รับประทานอาหารในตัวเอง 5.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกมาจากห้อง 6.ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่ต้องสัมผัสกับผู้อื่นหรือหยิบจับของร่วมกับผู้อื่น 7.แยกซักเสื้อผ้า ควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น หากเสี่ยงไม่ได้ ให้ใช้คนสุดท้าย ปิดฝาชักโครกก่อนคนนำและหมั่นทำความสะอาด

วิญญูได้ทุนค่าสิ่งหนึ่งไม่หลักหลัก

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิญญู เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่ประกาศเมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ถูกวิจารณ์ว่ากะทันหันเกินไปจนประชาชนไม่ได้เตรียมตัว ถือเป็นประกาศแบบลักลอบหรือไม่ว่า “ไม่ได้ลักลอบ เขาก็เกริ่นให้รู้ ไซ้ จะลักลอบอะไร ใครๆ ก็รู้มารัฐบาลอยู่ ว่า แพลนออกมาจนพวกคนงานเขาหนีออกไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายนแล้วเป็นสัญญาณให้รู้ แต่ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ทางหมอขอว่าต้องทันที เพราะต้องซั้งน้ำหนักระหว่างผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อในทางสุขภาพ เพราะโควิดมันรุนแรงมาก โดยเฉพาะสายพันธุ์บีตาที่ระบู่ไวในข้อกำหนด ส่วนเหตุผลที่ต้องห้ามนั่งกินในร้านอาหารคือการบริโภคอาหาร นั้นมันเป็นเหตุให้ต้องถอดหน้ากากอนามัย นี่คืออันตราย”

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ข้อกังวลต่อการหลบหนีของแรงงานไปตามจังหวัดต่างๆ ว่า ได้กำกับไปแล้วว่าให้ดูแลอย่างเข้มแข็ง ให้ทำตามที่ศบค.และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงกระทรวงแรงงานก็มีมาตรการที่จะเยียวยาให้อยู่แล้ว ขณะนี้ยังคุมอยู่ ดูแลให้ทุกคนอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้รับรายงานถึงแรงงานที่ลักลอบออกจากแคมป์คนงานอย่างไรบ้าง

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่มากเท่าไร และได้ให้หน่วยทหารเข้าไปดูแลอยู่แล้ว พร้อมได้กำกับกระทรวงแรงงานให้แรงงานอยู่ในที่ที่ ศบค.กำหนด ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ก็ไม่รู้จักทำอะไร ทุกคนต้องปฏิบัติตามที่ ศบค.กำหนด

ชี้โควิดสายพันธุ์อินเดียมาแรง

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ในประเทศไทย ว่า การเก็บข้อมูลตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2564 สายพันธุ์ที่น่าห่วงกังวลต้องเฝ้าระวังในประเทศไทย จะเห็นว่า สัดส่วนสายพันธุ์เริ่มเปลี่ยนแปลง สายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) สืบตาหวันที่ 13 มิถุนายน พบ 9.76% สืบตาหวันที่ 13-20 มิถุนายน เพิ่มขึ้นเป็น 10.43% และสืบตาหวันที่ 20-27 มิถุนายน เป็น 12.30% ขณะที่ สายพันธุ์บีตา (แอฟริกาใต้) เพิ่มขึ้นช้าๆ จาก 0.61% เป็น 1.39% ส่วนใหญ่พบใน จ.นราธิวาส

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า แยกพื้นที่ระหว่างกรุงเทพมหานคร (กทม.) และภูมิภาค พบว่าภาพรวมของ กทม. สายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) เพิ่มขึ้นจาก 23.67% เป็น 25.66% ขณะที่ในภูมิภาค เพิ่มขึ้นจาก 2.58% เป็น 5.05% หมายความว่าสายพันธุ์เดลต้ามีสัดส่วนมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าในต่างจังหวัด กว่า 90% ยังเป็นสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) ส่วนพันธุ์เดลต้าพบบ้าง แต่พบชุกชุมใน กทม. ส่วนภาพรวมทั้งประเทศ สายพันธุ์เดลต้า อัตราเฉลี่ยสะสม 12.30% แต่ข้อมูลเฉพาะสืบตาหวันที่ สัดส่วนสายพันธุ์เดลต้าอยู่ที่ 16.59% และเพิ่มเยอะที่สุดคือ กทม. คิดเป็น 1 ใน 3 ของทั้งหมด ส่วนภูมิภาคเดลต้าขยับเพิ่มเป็น

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้า ๖ (ต่อจากหน้า ๕)

คาดสายพันธุ์อังกฤษถูกแซง

“หากอัตรายังเป็นอย่างนี้ คาดว่าอีก 2-3 เดือน สายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) ใน กทม.อาจจะมีมากกว่าสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) เดิม” นพ.ศุภกิจกสว่าง และว่า ข้อมูลสัปดาห์นี้พบสายพันธุ์เดลต้าเพิ่ม 459 ราย รวมเป็น 1,020 ราย สายพันธุ์เบต้า (แอฟริกาใต้) เพิ่มอีก 89 ราย สะสม 127 ราย ทั้งนี้ สายพันธุ์เดลต้าที่พบเพิ่ม 459 รายนั้น ได้แก่ กทม. 331 ราย ส่วนใหญ่พบในแคมป์แรงงาน, นครสวรรค์ 11 ราย, พระนครศรีอยุธยา 7 ราย, กาฬสินธุ์ 6 ราย, อุตรดิตถ์ 23 ราย, สกลนคร 22 ราย, เลย 20 ราย,หนองบัวลำภู 12 ราย, เพชรบูรณ์ 1 ราย, อุทัยธานี หนองคาย จังหวัดละ 2 ราย, ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครพนม 3 ราย และอุตรดิตถ์ บึงกาฬ จังหวัดละ 4 ราย สังเกตได้ว่าเขตสุขภาพที่ 8 มีเกือบครบทุกจังหวัด

นพ.ศุภกิจกสว่างว่า น่าสังเกตอีกว่าเดิมภาคใต้ไม่มีสายพันธุ์เดลต้า แต่วันนี้เราพบที่ จ.นราธิวาส 2 ราย จากการสอบสวนโรคพบว่า เป็นผู้ที่เข้ามาจากรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ขณะที่สายพันธุ์เบต้า (แอฟริกาใต้) เพิ่มขึ้นเป็น 89 รายในสัปดาห์นี้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 1 ราย ยังรอผลตรวจอีก 3 ราย นราธิวาส 84 ราย ส่วนยะลา 2 ราย พัทลุง 1 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์โรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคใต้ และ กทม. 1 ราย การสอบสวนโรคพบว่าผู้ติดเชื้อใน กทม.ติดมาจากลูกชายจาก จ.นราธิวาส ที่มาเยี่ยม

ร.น.นท.ประท้วงเจอโควิดคนงาน

ที่บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พนักงานบริษัทรวมตัวประท้วงให้

ทางโรงงานหยุดทำงานชั่วคราว หลังมีการนำแรงงานกว่า 60 คน ส่ง รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์ และโรงแรมทู ทรี โอเทล สุขุมวิท 23 กทม. เนื่องจากเมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกพบพนักงานติดเชื้อโควิดกว่า 60 คน จาก 1,700 คน เป็นแรงงานต่างด้าวประมาณ 700 และแรงงานไทยประมาณ 1,300 คน ช่างดังกล่าวทำให้พนักงานส่วนใหญ่เกิดความหวาดกลัวไม่กล้าเข้าทำงาน ก่อนจะรวมตัวประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ทางโรงงานทำความสะอาดฆ่าเชื้อและรอผลตรวจของแรงงานทั้งหมด

น.ส.อารตีพย์ ศิริวิกรม เลขาธิการสหภาพแรงงานบริษัทดังกล่าว กล่าวว่า ทราบว่า หลังพบผู้ติดเชื้อในโรงงาน ทางบริษัทยังไม่ยินยอมให้หยุดงาน และมีคำสั่งออกมาว่าถ้าใครหยุดงานจะไม่จ่ายค่าแรง ทำให้คนงานเกือบทั้งหมดรวมตัวอยู่ด้านหน้าลานอเนกประสงค์ ไม่ยอมเข้าทำงาน

ที่จตุรบรวมแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาข้ามสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกบเชิง อ.กบเชิง จ.สุรินทร์ มีแรงงานก่อสร้างต่างด้าวชาวกัมพูชาที่พากันเดินทางกลับ

ช่างสานกงานตรวจคนเข้าเมืองกบเชิง อ.กบเชิง จ.สุรินทร์ มีแรงงานก่อสร้างต่างด้าวชาวกัมพูชาที่พากันเดินทางกลับประเทศทางจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ต.ด่าน อ.กบเชิง กว่า 100 คน ลดลงจากวันก่อน 1 เท่าตัว

ที่ จ.ชลบุรี กรณีเจ้าหน้าที่จับกุมร้าน mo Salah, ร้าน 168, และบริเวณชายหาดพัทยา ฟาร์มิน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อมา สภ.เมืองพัทยา ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 รวมทั้งผู้ต้องหารวม 90 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 ราย เป็นผู้ต้องหาทั้งหมด ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เข้าจับกุมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และกักตัวอาคารที่บ้านพัก 14 วัน

ดาราสาว ‘แพนเค้ก’ ติดโควิด

ขณะที่ เชมนิจ จามิกรณ์ หรือแพนเค้ก ดาราสาว โพสต์แจ้งข่าวตัวเองได้รับเชื้อโควิด เนื่องจากมีสมาชิกในครอบครัวได้รับเชื้อเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา จึงไปตรวจหาเชื้อในวันที่ 27 มิถุนายน ช่วงกลางวัน และทราบผลในช่วงเย็นว่าเป็นบวก ได้เข้ารับการรักษาด่วนในโรงพยาบาลแล้ว พร้อมแจ้งโอมิครอนให้ทราบช่วงระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน พบว่าในวันที่ 23 มิถุนายน ไปงานกองทัพเรือ

พล.ร.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ (ทร.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทร.ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ในกรณีของผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากใส่หน้ากากอนามัยทั้งสองฝ่าย ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องเฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน ส่วนการเดินทางเข้ามาร่วมงานของ น.ส.เชมนิจ เนื่องจากในวันที่ 3 สิงหาคม ทร.และสภากาชาดไทย จะจัดให้มีการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 47 ได้เชิญ น.ส.เชมนิจ โฆษกพิเศษ ทร. มาเป็นพิธีเชิดชูธงในการเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินกับ ทร.และสภากาชาดไทย ช่วยคนไทยรับมือโควิด-19



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อจากหน้าที่ ๑๕)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑